

การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนุพงษ์ เผ่าจินดา)
ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ ศาลว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรียน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านนายอำเภอ ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกอันสำคัญยิ่งที่อยู่กับประชาชน คือ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และท่าน
รัฐมนตรีช่วยฯ ท่านปลัดกระทรวงฯ ท่านรองปลัด ท่านผู้ตรวจ ท่านอธิบดี ท่านผู้ว่ารัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และทีมงานส่วนกลาง

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่าน ถึงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี
ที่ว่าอยากจะทำให้มีการพูดคุยกับผู้ปฏิบัติจะได้ร่วมกันปฏิบัติงาน ว่ามีแนวทางอย่างไรที่จะทำให้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน เกิดประโยชน์กับประชาชนให้ได้ผลมากที่สุด รวมทั้งจะได้มีโอกาสรับฟังความเห็นจากผู้ปฏิบัติ
โดยตรง คือท่านทั้งหลาย ที่ทำงานในพื้นที่

ผมต้องขอใช้การประชุมโดย Video Conference เพราะว่าเราเองคงอยากไปพบท่าน แต่คง
เป็นไปได้ยาก ขนาดท่านมายังไม่ค่อยครบนะครับ ก็ยังมีแปดหมื่นกว่าคน ถ้าเอาสภาท้องถิ่นมาด้วยก็คง
มากกว่านี้อีก การได้พบกันมันดีแน่นอน ผมเองนั้นเป็นผู้นำเอานโยบายของรัฐลงไป แต่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติ
ความยากในการปฏิบัติขึ้นอยู่กับท่าน เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสพูดคุยกันก็เป็นผลดี ในการพูดในวันนี้ ผมก็
อยากเรียนทุกท่านว่า เราพูดกันด้วยใจ...ด้วยความจริงใจ เราจะไม่พูดอ้อมค้อมนะครับ และก็คิดว่า
จะปฏิบัติงานอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วก็ช่วงท้ายท่านจะมีอะไรซักถามพูดคุยกันได้ทุกแบบ

มหาดไทย : บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความเป็นธรรมในสังคม

ประเด็นแรกคือ ผมก็ต้องบอกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติงานในกระทรวง
มหาดไทยร่วมกับท่านทั้งหลาย ผมถือว่าเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง เพราะว่าภารกิจที่สำคัญของกระทรวง
มหาดไทย ถ้าเอาเนื้อ ๆ แก่น ๆ เลยก็คือการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การสร้างความเป็นธรรมให้เกิดกับสังคม
ให้เกิดกับประชาชน อันนี้เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้บทบาทภารกิจนี้ ถ้าจะให้พูดอีก
แง่มุมหนึ่ง คือ เป็นการนำนโยบายของรัฐลงไปสู่ประชาชนโดยใช้กลไกที่มีอยู่ทั้งของส่วนภูมิภาค ท่านผู้ว่าฯ
ท่านนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนอกสังกัด ที่เราต้องบูรณาการงานและ
ลงไปยังส่วนท้องถิ่น...กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ส่วนการพัฒนานั้นก็จะลงไปในส่วนขององค์กรท้องถิ่นทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดทั้งสิ้น...
อบจ. เทศบาล อบต. พัทยา กรุงเทพมหานคร ทั้งส่วนของด้านข้าราชการ และในส่วนของที่มาจากประชาชน
อันนี้เราต้องทำงานร่วมกัน ผมถือว่าภารกิจดังกล่าวนี้จะส่งผลโดยตรงกับคุณภาพชีวิตประชาชน

ผู้ปกครอง : ผู้รับใช้ประชาชน

ที่กล่าวไปผมมองในมุมของกลไกของรัฐ ถ้ามองในมุมประชาชน ผมมองว่าท่านทั้งหลายรวมทั้งผมด้วยมีหน้าที่จะทำให้เขามีชีวิตที่ดี ให้เขามีผู้ดูแลสารทุกข์ สுகดิบ และผมอาจจะพูดได้ว่า ท่านนั้นมีฐานะเป็นผู้ปกครอง ฟังดูแล้วนะครับ ผมก็คิดว่าถ้าเอาความรู้สึกของชาวบ้าน เขาคงนึกว่าเราเป็น “เจ้านาย” แต่ผมมองกลับกันว่า **ผู้ปกครองนี่ก็คือเป็นผู้รับใช้ประชาชน** ท่านมีหน้าที่ทำให้ประชาชนมีความสุข ทำให้หมดปัญหาทั้งสิ้น คือหน้าที่ของนักปกครอง...ผู้ปกครองนะครับ

ผมขอกล่าวถึง**สังคมอันพึงปรารถนาภายใต้การทำงานของเรา** ผมเข้าใจว่าสังคมที่พึงปรารถนา น่าจะเป็นสังคมที่มีความสงบเรียบร้อย มีความมั่นคง แล้วก็นำไปสู่การพัฒนาทุกเรื่องไม่ว่า เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทุกสิ่งทุกอย่าง การสาธารณสุข มันต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีความสงบสุข ผมคงจะสามารถสรุปได้ตามนี้นะครับ เดียวเราพูดคุยกันต่อไปในส่วนนี้

สภาวะแวดล้อมสังคมโลกกระทบต่อสังคมไทย

ผมขอไปในส่วนซึ่งอยากจะทำให้ท่านเข้าใจในสถานะและสภาพแวดล้อมของเรา เรานั้นสังคมของเรานั้นไม่ได้โดดเดี่ยวในขณะนี้ เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีโลกภายนอกมาเกี่ยวข้องด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ในเรื่องของด้านเศรษฐกิจระดับโลก เราเองนั้นจะเป็นประเทศที่มีการผลิตไม่ว่าจะเป็นด้านของเกษตรเป็นหลัก แต่ก็มีการผลิตด้านอุตสาหกรรมไปด้วยในขณะนี้

ในเรื่องของ**เศรษฐกิจโลก** อยากจะเรียนทุกท่านว่า มันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถานการณ์ของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านของความขัดแย้ง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขอนามัย สาธารณสุข มันมีผลกระทบกับเราทั้งสิ้น

ผมขอยกตัวอย่างด้านเศรษฐกิจ ทาง**ด้านการเกษตร**ของเรา ประเทศเรานั้นเป็นประเทศทางเกษตร ที่สินค้าเกษตรส่วนใหญ่เราผลิตเกินกว่าที่เราต้องการบริโภค คือพุดง่าย ๆ เราต้องส่งออก เราต้องส่งสินค้าเกษตรออกไป การที่ต่างประเทศมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเรา

ยกตัวอย่าง ท่านทราบหรือไม่ว่า “อีโบล่า” ที่อยู่ที่แอฟริกาตะวันตกนี้ มีผลกับข้าวของเรา เพราะว่าข้าวส่วนหนึ่งที่เราขายประจำอยู่ที่ทางแอฟริกา ขณะนี้ขนส่งไปลำบาก เพราะว่าเรือที่ขนส่งไปนั้นไม่ค่อยอยากไป ถ้าไปก็ต้องมีการประกันในราคาสูง ความเสี่ยงต่อโรค ทำให้ผู้ส่งออกไม่สามารถส่งออกข้าวไปได้ ปัญหาถ้าเราส่งข้าวที่อยู่ภายในออกไปได้น้อย ราคามันก็ตก รัฐบาลก็ต้องแก้ปัญหาโดยเอาเงินสนับสนุนกับผู้ค้าข้าวส่งออกให้เก็บข้าวไว้ให้ได้ ๖ เดือนก่อน และหาทางระบายไป ท่านจะเห็นว่าเศรษฐกิจโลกก็มีความสำคัญกับเรา

สังคมโลก : สังคมแห่งการเรียนรู้

เรื่องของสังคม ปัจจุบันนี้ผมคงสามารถอ้างได้ผมทราบข่าวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสไปศึกษาดูงานต่างประเทศกันพอสมควร ในขณะนี้ ท่านคงเห็นแล้วหลายประเทศว่า **สังคมของโลกนี้เป็นสังคมของการเรียนรู้ สังคมของการใช้ความรู้ ประเทศที่จะมีความเจริญก้าวหน้าได้จะต้องอยู่บนฐานความรู้** ถ้าประเทศใดอ่อนในเรื่องนี้ การที่จะไปก้าวหน้า ไปทัดเทียมกับเขาก็จะมีความยากลำบาก

ส่วนในเรื่องการเมืองนั้นขณะนี้ยกตัวอย่างง่าย ๆ ของอาเซียนเรา ก็มีความร่วมมือภายในอาเซียน ความร่วมมืออันแน่นมันก็จะเกิดกฎเกณฑ์ ข้อจำกัด ข้อบังคับให้เราต้องปฏิบัติตามในหลาย ๆ เรื่องด้วยกันที่จะเป็นประชาคมอาเซียน นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมของเรา

ในเรื่องของภูมิภาคอันนี้สำคัญท่านคงเห็นแล้ว ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ คือ สภาวะโลกร้อน นำมาซึ่งปัญหาโดยรวมของทั่วโลก ของประเทศเราก็มี เมื่อเร็ว ๆ นี้มีปัญหาอุทกภัย ยังไม่ทันจะหมดเลย ก็มีปัญหายุทธนาวตามมา ทางด้านเหนือเชียงใหม่ ซึ่งคงต้องพูดคุยกัน มีปัญหาของความแห้งแล้งที่เตรียมมา ในขณะที่ประเทศเราประเทศเดียวกันทางด้านใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไป ทางด้านฝั่งตะวันตก ตะวันออก ทั้งสองฝั่ง ก็มีปัญหาเรื่องอุทกภัยไปถึงสตูล สุราษฎร์ สตูลเท่าที่เห็นเมื่อเช้านี้ล่าสุด...ก็มีปัญหาน้ำท่วม นั่นก็เป็นเรื่องภูมิภาคที่อยู่ในภาวะแวดล้อมของเรา

ในเรื่องของสาธารณสุขที่ผมคุยเมื่อสักครู่นี้ เรื่องโรคระบาดใหญ่ ๆ มันส่งผลต่อเรา

อีกประเด็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือเรื่องอาเซียน เราต้องเข้าไปอยู่ใน Asean Economy Community (AEC) คือ ที่เรียกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีเสาหลักทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หลาก ๆ ท่านคงทราบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนักปกครองทั้งหลาย คงได้มีการเตรียมการต่อเนื่องมา

สร้างคนให้อยู่ร่วมกัน

เมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปเทศกาลไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนม ได้เห็นว่าความเข้าใจของส่วนภูมิภาคที่น่าชมเชย ที่จัดงานขึ้นมานี้ก็แสดงถึงพลังของจังหวัด แสดงถึงพลังของคนในจังหวัด ที่ทำให้เห็นว่ามีความพร้อมที่จะแข่งขันได้ ขอให้ขอดคิดท่านว่า ประเทศเราจะมีทรัพยากรที่มากมาย ไม่ว่าจะ เป็น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรหลาย ๆ เรื่องเรามี แต่ปัญหาใหญ่ของประเทศเราตอนนี้คือปัญหาเรื่อง “คน” ...เดี่ยวเราลองพูดคุยกันไป

ผมยืนยันได้ว่าปัญหาเรื่องคนของไทยเรา เป็นปัญหาที่ต้องมาดูแลกัน การที่ประเทศเราจะมี ความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน จึงจะสามารถทำให้ประเทศเราเดินไปกับโลกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียน ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองให้ดีในทุก ๆ เรื่อง ดังที่ผมกล่าวแล้ว จะหนักมือสำหรับนักปกครองพวกเรา ทั้งท่านและผม

ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราช่วยกันทำงาน ผมหวังว่าประเทศของเราเป็นประเทศที่มีความสงบเรียบร้อย มีความปรองดอง แล้วก็ไม่มี ความขัดแย้ง การขัดแย้งมันจะมีได้นะครับ ผมเรียนยืนยันท่านทั้งหลายว่า ความเห็นต่างของคนในสังคม เราสามารถเห็นต่างกันได้ เราคงต้องยอมรับ... ไม่ว่าจะท่าน หรือผม **เราบังคับจิตใจคนจะให้ชอบเหมือนกันไม่ได้** คนจะชอบทานอะไร ชอบทำอะไร ชอบสีอะไร โดยไม่ผิดกฎหมายเรา บังคับเขาไม่ได้ **แต่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้**

ผมขอยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายได้ไปคุยกับชาวบ้านได้ง่าย ๆ ว่าถ้าเราอยู่บ้านเดียวกันแล้ว ผมชอบทานเผ็ด แต่ท่านชอบแบบจืด ต่างคนต่างที่จะดันทุรังว่าทำไมอีกคนไม่ทานจืด หรืออีกคนไม่ทานเผ็ด มันก็คงอยู่กันยากในบ้านเดียวกัน เขาก็จะต้องอยู่ร่วมกันโดยที่ว่าท่านทานเผ็ดก็ทานไป ผมชอบทานจืด ก็ตักอันจืดทาน ก็ต้องอยู่ร่วมกันอย่างนั้น ฉะนั้นใครก็ฉนั้นนั่น สังคมของเราก็เช่นเดียวกัน เราทำให้ทุกคนไปชอบ อย่างเดียวกัน ให้พรรคไหนมากก็ทำไม่ได้ทั้งสิ้น

คนมหาดไทย : หัวใจทุกพื้นที่

ในประเทศไทยไม่ว่าองค์กรใดหรือหน่วยงานใดที่จะมีอำนาจหน้าที่ ที่จะดูแลพื้นที่ ผมตอบ แทนพวกท่านได้เลยว่ากระทรวงมหาดไทยทุก ๆ ส่วน กระทรวงมหาดไทยเราแบ่งเป็นจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อยู่ในมือของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทุกท่าน แล้วบังเอิญอีกคนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด ที่ผมว่านี่... ก็อยู่ในมือท่านทั้งหลาย ที่ท่านจะดูแลเขา มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย

ท่าน “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ที่ผมชอบเรียกตอนเด็ก ๆ ว่าท่าน “เจ้าเมือง” ในโบราณ ซึ่งตอนนี้ท่านมีผู้ช่วยที่สำคัญคือ หัวหน้าส่วนราชการ ท่านนายอำเภอ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านส่วนท้องถิ่น ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นแขน เป็นมือให้ท่านแตะอยู่กับประชาชน ที่ท่านจะทำให้สังคมเป็นไปตามที่ผมได้เรียนแล้ว

คือ มีความสงบสุข มีความเจริญก้าวหน้า แล้วก็ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลก ท่านเดินไปกับประเทศต่าง ๆ ได้ คำว่าเดินไปได้ก็คือภายใต้การทำให้ประชาชนของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ด้อยกว่าเขา มีความสามารถในการประกอบอาชีพดีเท่าเขา หรือดีกว่าเขา มีเศรษฐกิจดีเท่า หรือดีกว่าเขา นั่นคือหน้าที่ของเราทั้งสิ้น

มหาดไทยรับใช้ประชาชน ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สรุปว่า ความสำคัญของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยก็คือว่าเป็นนักปกครองโดยแท้ แต่ผมเรียนย้ำอีกครั้งว่า นักปกครองคือผู้รับใช้ประชาชน ไม่ใช่เจ้านายประชาชนแน่นอน และหน้าที่ท่านก็ต้องทำให้สังคมสงบเพื่อจะพัฒนาได้ ย้อนไปอีกนิดหนึ่ง มองไปอีกมุมหนึ่ง ไม่มีสังคมไหนที่มีความวุ่นวายมีความแตกแยกแล้วจะมีความเจริญได้

ในส่วนของนักปกครองที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ หน้าที่ที่มีต่อประชาชนนั้น เรียนย้ำอีกครั้งว่า เราคือผู้เป็นข้าราชการของประชาชน เป็นข้าราชการของประเทศชาติ หรือเป็นข้าราชการในพระเจ้าอยู่หัว อันนั้นคือเรื่องจริง ในส่วนนี้ผมอยากเรียนท่านในประเด็นสำคัญคือว่า อยากให้ทุกท่านระลึกถึงอำนาจหน้าที่ที่ถูกต้องของท่านที่พึงกระทำในฐานะนักปกครองที่จะทำต่อสังคม ต่อประชาชน

ขอเรียนท่านทั้งหลายว่า อยากให้ท่านทำตามอำนาจหน้าที่ สิ่งใดที่เป็นเรื่องนอกอำนาจหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกอำนาจหน้าที่อันมิบังควร ถ้าท่านไม่ดีประเทศชาติคงอยู่ไม่ได้ถึงปัจจุบัน แต่ผมต้องพูดให้ท่านได้เห็น ถ้าการทำหน้าที่มันไม่เป็นไปตามอำนาจที่เรามีหรือบังควรกระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำนึงประโยชน์ส่วนตน ผมรับรองได้แน่ครับว่าไม่ส่งผลดีต่อประชาชนแน่นอน

เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทำตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น ผมก็เกษียณมา ๕ ปี แล้ว ผมเข้าใจว่า อาวุโสกว่าท่านทุกคน ในฐานะอายุนี้แหละครับ ผมก็อยากเห็นประเทศของเราเป็นอย่างนั้นภายใต้การทำหน้าที่ของท่านในฐานะนักปกครองของเรา

ผมเรียนขอท่านปลัดกระทรวงใช้กลไกในการที่จะต้องมีการประเมินผู้บริหารในภูมิภาค ประเมินในที่นี้ไม่ได้ประเมินในเชิงลบ แต่เพื่อกระตุ้นให้ท่านได้ช่วยกันทำงาน ไม่ได้ประเมินเพื่อจะลงโทษ ขอเรียนว่า แล้วถ้าท่านติดขัดยังไงเราก็จะช่วยสนับสนุนให้ ขอให้ตั้งใจเท่านั้น ตั้งใจไม่มีแบบสอบถาม อันนี้ตก ไม่มีนะครับประเมินเพื่อจะช่วยกันดูว่ามั่นติดขัดตรงไหน หรือจะพูดง่าย ๆ ว่าต้องช่วยกันดูว่าที่ทำไปมันทำได้ไหม ถ้าท่านตั้งใจทำสุดยอดแล้วมันทำไม่ได้เลย ได้ผล ๒๐% ดูว่ามั่นติดอะไรเราจะช่วย ไม่ใช่ได้ ๒๐% แล้วจะย้าย ไม่ใช่เรื่องนั้น ประเมินเพื่อจะช่วยให้ช่วยกันทำให้การปฏิบัติงานดีขึ้น ท่านติดขัดอะไรเราจะช่วยได้ ผมชี้ให้เห็นว่าเรามีอำนาจหน้าที่อย่างไร สิ่งที่ผมเห็นท่านทำตามอำนาจหน้าที่ ทำตามบทบาทภารกิจของนักปกครองของกระทรวงมหาดไทย

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้เหนือเกล้า

ที่นี้มาถึงหน้าที่ประเด็นที่สำคัญยิ่งที่อยากจะเรียนท่านในประเด็นแรกก็คือ เรื่องการเทิดทูนสถาบันหลัก...สถาบันพระมหากษัตริย์ ผมได้มีโอกาสได้ถวายงาน ซึ่งในหลาย ๆ พื้นที่ ผมก็ไปในพื้นที่ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นภูพาน ไม่ว่าจะเป็นที่ปกชีใต้ ผมมีโอกาสไปถวายงานในเกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทย อยู่ชุกก็อยู่นานนาน ๒ ปี แม่ฮ่องสอนก็เคยอยู่

เรียนท่านว่า ผมได้เห็นน้ำพระทัยของทั้ง ๒ พระองค์ที่จะดูแลประชาชน ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน ท่านอยากให้ทุกคนมีความสุข ท่านพยายามที่จะดำเนินการทุกอย่างด้วยน้ำพระทัยอันบริสุทธิ์ ผมกล้ารับรองได้ว่าไม่มีใครในประเทศไทยที่จะมีน้ำพระทัยบริสุทธิ์ที่คิดจะดูแลคนไทยหลาย ๆ คนทำตามอำนาจหน้าที่ หลาย ๆ คนก็ทำเพื่อประโยชน์ พระองค์อยากเห็นประชาชนมีความสุข มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ได้รับความเป็นธรรม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการศึกษาดี พระองค์ท่านอยากทำ...

ท่านก็ทำผ่านข้าราชการทั้งนั้น ท่านไปเยี่ยมประชาชน...ท่านก็ไปทำตัวอย่างให้ดู แต่ว่าสิ่งสำคัญเวลาท่านบริหารราชการ ท่านทำผ่านข้าราชการ กระทรวง ทบวง กรม ทั้งนั้น ส่วนหนึ่งก็คือกระทรวงมหาดไทยของเรา และผมย้ำอีกครั้งว่าเป็นส่วนสำคัญ เพราะเป็นเรื่องของพื้นที่ และเป็นผู้ดูแลประชาชนตัวจริง ผมอยากจะเรียน ท่านว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีความสำคัญกับคนไทย ประเทศไทยเรามีศูนย์รวมซึ่งทุก ๆ คนก็เคารพนับถือ และยึดมั่นยิ่งชีวิต เราถึงมีพลังสามัคคีอยู่กันได้ เราไม่ขัดแย้งกันเอง บ้านแตกสาแหรกขาดด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์

อย่างที่เรียนท่านว่า ต้องขอให้ทุกท่านช่วยสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพราะท่านเองนั้นผมเข้าใจว่าท่านเป็นข้าราชการคงเข้าใจถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ดี แต่ท่านยังมีหน้าที่ต้องทำให้ประชาชนเข้าใจ รักษาเทิดทูนสถาบันไว้เป็นศูนย์รวมจิตใจ ไม่ให้ประเทศไทยแตกแยกเกิดความวุ่นวายขึ้น พระองค์ท่านทรงอยู่เหนือการเมือง เป็นคนที่ดีที่สุด เป็นปราชญ์ราชบัณฑิตก็เป็นพสกนิกรท่าน คนที่ไม่ดีแม้กระทั่งคนเป็นนักโทษก็เป็นหนึ่งพสกนิกรของท่าน คนที่อ่อนด้อยโอกาสคนพิการก็เป็นพสกนิกรของท่าน

เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิต

สิ่งที่จะเรียนท่านให้ช่วยดำเนินการในเชิงนโยบายโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ทั่วประเทศ **ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยุทธศาสตร์พระราชทาน** ท่านคงทราบดี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ ก็คงจะให้ความช่วยเหลืออธิบายให้ท่านผู้ปกครองระดับข้างล่างถึงอยู่กับประชาชน อยากให้น้อมนำทั้งยุทธศาสตร์พระราชทานแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจต่าง ๆ ลงไปสู่ประชาชน

ผมมั่นใจว่าถ้าเราใช้แนวปรัชญาพระราชทานหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สังคมเราจะอยู่ได้ ก็อยากจะเรียนว่าในส่วนของการเทิดทูนแล้วก็ช่วยน้อมนำเอาแนวพระราชดำริต่าง ๆ ลงไปสู่ประชาชนด้วย

อีกส่วนหนึ่งที่อดจะกล่าวไม่ได้ก็คือ ถ้าสมมุติว่ามีคนไปบิดเบือนอะไรก็แล้วแต่ อยากจะเรียน **ขอร้องให้ท่านทุกคน ช่วยกันสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่าปล่อยให้ใครมาใส่ร้าย หรือว่ากล่าวโดยไม่มีข้อเท็จจริง** ทำให้คนเข้าใจผิด อยากจะเรียนท่านว่าช่วยกันสร้างความเข้าใจกับประชาชน อันนั้นเป็นประเด็นการเทิดทูนเกี่ยวกับสถาบัน

การบริหารราชการที่ดี

ในเรื่องสำคัญที่รัฐบาลเน้นย้ำปัญหา คือ เรื่อง**การบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี** ผมกล้าเรียนรับรองกับท่านได้ว่า ที่ผมมาปฏิบัติงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันนี้ หรือรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนี้ ถ้าวันนี้พรุ่งนี้ มะรืนนี้มีความมัวหมองเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส หรือพุดง่าย ๆ ว่าคอร์รัปชัน ถ้าพุดแบบไทย ๆ คือ การฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือโกงเงินหลวงเงินราษฎร์ ผมว่า...วันมะรืนก็อยู่ไม่ได้

ก็อยากจะเรียนท่านว่า **ความโปร่งใส**เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งสังคมเราอยู่ ถ้าสังคมมันเกิดความไม่ไว้วางใจ ท่านจะบอกไปยังไงเขาก็ไม่ทำ ผมจึงเรียนท่านว่าผมผู้บริหารระดับบนทั้งสิ้น ผมท่านรัฐมนตรีช่วย ท่านที่ปรึกษาของผม ท่านเลขา ท่านอธิบดี ท่านปลัด ท่านรองปลัด ท่านผู้ตรวจ ผมเรียนยืนยันว่า...เราไม่มีผลประโยชน์ที่นี้ นะครับ

ท่านต้องช่วยไปสร้างความเข้าใจถึงระดับล่าง มันคงเป็นไปไม่ได้ ถ้าสังคมยังปล่อยให้เรื่องความไม่โปร่งใสดำรงอยู่ เรื่องความโปร่งใสเป็นวาระสำคัญที่จะเชิญชวนท่านให้ช่วยกันทำให้เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานทุกระดับ

โปร่งใส

บริการด้วยใจ

และเป็นธรรม

ต่อไปในเรื่องของการบริการผมเองนั้น เด็ก ๆ ก็เคยไปไหนก็แล้วแต่ ก็เจอข้าราชการเราเหมือนตัวเล็ก ๆ นะ เหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่หรือผู้ยิ่งใหญ่ ผมไม่อยากจะบอกว่าหน่วยงานไหนนะ ไม่อยากให้ประชาชนรู้สึกอย่างนั้น ผมอยากให้เขารู้สึกว่า ...เวลามาเขามีทุกข์มีร้อนมาหา แล้วคน ๆ นี้ช่วยได้ คน ๆ นี้คือ**ท่านทั้งหลาย** ผมอยากให้เขารู้สึกอย่างนั้นนะครับ ผมเห็นมหาดไทยมีคำขวัญอยู่นะ...“**บริการด้วยใจ**” ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยและชมเชยท่านว่าใครคิดนะเก่งจริง ๆ

นอกจากความโปร่งใส ก็เรื่องของการบริการด้วยใจ อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลาย ทำให้ประชาชนเห็นว่าถ้าเขาทุกข์เขาต้องมาหาเรา ไม่ใช่เขาคิดว่าทุกข์แล้วไปหาอีตาคนนี้แล้วยิ่งทุกข์หนักไปอีกก็อยากจะเรียน ที่มหาดไทยทำไปเมื่อช่วงที่ผ่านมาแล้ว ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือ “**ศูนย์ดำรงธรรม**” ต้องขอบคุณทุก ๆ ส่วนในภูมิภาค รวมไปถึง อบจ. อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ทำกันได้ดีคือ สังคมตอบรับเลยว่าเป็นของมหาดไทย ต้องยอมรับว่าประชาชนหลาย ๆ คน รวมทั้งคุณและผมด้วยมีทุกข์กันบางเรื่อง หรือบางเรื่องมีปัญหาไม่ทุกข์แต่ปัญหามันไม่รู้จะทำยังไง เพราะไม่รู้เรื่องจริง ๆ นะครับ แต่ไม่รู้จะไปทางไหน ไปถึงไปรอ ก็ไม่รู้เรื่องกับข้าราชการ บางทีก็รอนานเดินทางไกลไม่มีเงินค่ารถค่ากินเขาทุกข์ทั้งนั้น

ศูนย์ดำรงธรรมได้ทำมาแล้วก็ประสบความสำเร็จ คำว่าประสบความสำเร็จคือประชาชนตอบรับ ศูนย์ดำรงธรรมแก้ไขให้เขาได้มากน้อยอย่างใดก็มีวิวัฒนาการมีการพัฒนา “**ศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่**” ถ้าเราตอบไม่ได้ทันทีเราก็ Link Service ท่านก็ Link ไปหน่วยงานนั้น ทำให้ประชาชนเขามีความสุข...หน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับ ที่จะสร้างให้ประชาชนเขาได้มีความสุขให้ได้

อีกเรื่องหนึ่งของการบริหารบ้านเมืองที่ดีคือ “**ความเป็นธรรม**” สังคมปัจจุบันเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้ง ท่านเป็นข้าราชการของรัฐ ท่านก็ต้องให้มีความเป็นธรรม ท่านเชื่อหรือไม่ว่าถ้าราษฎรเขาได้รับความเป็นธรรม มันจะได้ยินได้มาก ถ้าเขาได้รับความเป็นธรรมเขาก็จบ ความจริงบางที่ได้มากนะ แต่ถ้ารู้ว่าไม่เป็นธรรมนิดเดียวก็ไม่ได้ พอไม่ได้ก็เกิดความไม่เคารพไม่ศรัทธา จะทำอย่างไรก็ยากลำบากไปหมด เรื่องความเป็นธรรมก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งอยากเรียนฝากท่านไว้พิจารณา

ปรองดองสมานฉันท์ ไม่แตกแยก

ในเรื่องต่อไปอยากเรียนท่านว่าก็มีความสำคัญเรื่อง**ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ** ผมจะลองพูดง่าย ๆ สังคมไทยเราไม่มีความแปลกแยก ไม่มีความแปลกแยกคือไม่เห็นใครต่างจากใครเราอยู่ร่วมกันมา เช่น คุณจะมีเชื้อชาติอะไร คุณจะนับถือศาสนาอะไร เราไม่มีความแปลกแยกในเรื่องนี้...เราอยู่ร่วมกันมา ท่านดูเพลงชาติไทยเป็นตัวอย่าง แค่นี้เริ่มต้นก็บอกประเทศไทยรวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทย...เขาไม่ได้บอกว่าจะไทยเป็นมอญเป็นคนจีนเป็นคนเชื้อสายเขมรเป็นคนเชื้อสายลาว เป็นคนนับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ หรือพุทธ ไทยเราไม่เคยสนใจตรงนี้ เราอยู่ร่วมกันมาได้ ผมสามารถยกตัวอย่างให้ท่านเห็นได้โดยไม่เอ่ยนามประเทศ ที่ยังไม่ก้าวผ่านตรงนี้ เขาก็ยังมีปัญหาเรื่องชนกลุ่มนั้นกับชนกลุ่มนี้ แล้วมันก็พัฒนาไม่ได้ เราก้าวเลย เกินส่วนนี้มานานแล้ว

ผมย้ำไปว่าท่านไปดูเพลงชาติไทย เขาไม่เคยบอกนะครับว่าประเทศไทยเป็นของคนไทยคนนั้นคนนี้ ลาวโซ่งนะเมื่อเข้าเมื่อคืนนี้ไปภูไท แม้กระทั่งเชื้อสายเวียดนามก็อยู่เต็มไปหมด เขาจะสร้างจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดนครพนมให้มีศักยภาพให้มีความแข็งแรงได้ เราก้าวล่วงมานานแล้ว

แต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่า **เราไปติดเรื่องง่าย ๆ ที่ไม่น่าติดคือเรื่องแนวความคิดของคน** ผมเรียนกลับไปอีกครึ่งหนึ่งว่าท่านจะชอบอะไรชอบสีไหนนะไม่มีใครบังคับได้ แต่ท่านต้องอยู่ร่วมกันได้ นั่นคือสิ่งที่ผมอยากเรียนท่านว่าความปรองดองสมานฉันท์ ท่านอยู่ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องที่ ท้องถิ่น ท่านต้องพูดกับประชาชนให้รู้ นะครับว่า เรานั้นไม่มีความขัดแย้งทางเชื้อชาติศาสนา ไม่มีความขัดแย้งในประเทศไทย

แต่ผมเข้าใจว่าคนยังไม่เข้าใจเรื่องง่าย ๆ เรื่องความคิดนี้ พอเห็นต่างกันเป็นไม่ได้ อันนี้หน้าที่
ท่านที่ต้องไปทำให้เกิดขึ้นนะครับ **ท่านต้องให้ความรู้ประชาชน**

ขอให้ท่านทำหน้าที่ของท่านในเรื่องนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ **สร้างให้คนเข้าใจว่าเราอยู่
ร่วมกันได้ไม่ต้องแตกแยก** ในความแตกแยกที่ผ่านมา ท่านต้องยอมรับว่ามีเกิดการจัดตั้งกันขึ้นมา จะมี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ไปทำคนกันเข้ามา มีความขัดแย้งกันรุนแรง ถึงแบ่งเป็นสี่ ใครเข้าไปอีกสี่ไม่ได้
ข้าราชการบางคนย้ายไปตรงนี้รับไม่ได้ ประเทศไหนเขาเป็นกัน จะเป็นคนมอญคนจีนเขาก็อยู่ร่วมกันได้
แต่งงานข้ามกันไปข้ามกันมา ไม่เห็นว่าจะอะไรเลย... เพราะคิดในหัวไม่ตรงกันเท่านั้นแหละจะอยู่ร่วมกันไม่ได้

กลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ท่านอยู่ตรงนี้แล้วไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ผมอยากเรียนท่านว่าอย่าทำเลย
ในฐานะนักปกครองมีตำรานักปกครองตั้งแต่งศัปฐมเสนาบดีของกระทรวงมหาดไทย ไม่มีแน่นอนทำให้คน
แตกแยก คิดแตกแยกกัน แล้วก็แบ่งเป็นกลุ่ม แล้วเอากำลังไปต่อรองกันทางการเมืองรุนแรงไปถึงการใช้อาวุธ
ไม่มีตำรานักปกครองที่ไหนทำ

ท่านแต่งเครื่องแบบกันอยู่ ถ้าท่านทำอย่างนั้น ผมอยากเรียนขอร้องท่านว่า...อย่าไปทำเลย
ครับ ไม่ใช่หน้าที่ที่นักปกครองไปกระทำ แล้วถ้าสถานการณ์นี้มันเลวร้าย ต่อไปนี้ว่าถ้ามีท่านใดไปทำเพื่อ
ความก้าวหน้าตัวเอง เพื่อผลประโยชน์นั้นแหละ อยากให้ท่านช่วยคิดใหม่ แล้วก็ทำไม่ใช่เพื่อผม แต่ให้ทำเพื่อ
ประชาชน และเพื่อประเทศชาติ

ถ้าวันใด ท่านรุนแรงถึงใช้อาวุธทำร้ายกัน มีหลายประเทศในโลกซึ่งนิกายศาสนาไม่เหมือนกัน
ฆ่ากันจนมันไม่สามารถกลับไปได้ หลายประเทศสีผิวสีเดียวกัน แต่ฆ่ากันหมดหมู่บ้าน ของเราคือต้องไม่เป็น
เช่นนั้น

แต่ถ้ากลับไปอย่างเดิม ความแตกร้างความร้ายฉาน จะไม่สามารถกลับไปได้อีก ผมเรียนอีกครั้ง
ว่าเชื้อชาติ ศาสนาไม่ใช่ อะไรไม่ใช่ แต่เป็นเรื่องความคิดอยู่ในหัวไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านได้
ช่วยกันในการที่จะทำให้สังคมเรานั้นอยู่ด้วยกันสมานฉันท์ปรองดอง โดยมีความเข้าใจว่า...เห็นต่างกันได้
แต่ต้องอยู่ร่วมกัน ไม่นำไปซึ่งความรุนแรง ไม่นำไปสู่ความแตกแยก

โดยเฉพาะที่ผมเน้นย้ำพวกท่านเป็นกลไกของรัฐ ท่านอย่าไปทำในส่วนนี้ ไปกล่าวโทษกล่าว
ว่ากัน ผมเรียนให้ท่านได้ช่วยกันเพื่อมีใครไปทำให้เกิดขึ้นอีก ไปเกณฑ์ชาวบ้านมาเพื่อต่อรองอะไร
ก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่วิธีสร้างสรรค์

เรื่องประชาธิปไตยที่จะสร้างท่านจะเอาประชาธิปไตยโดยตรง หรือประชาธิปไตยตัวแทน
แบบไหนคุยกันได้หมด...มาคุยกัน ทำให้ประชาชนประเทศชาติมีความสุขได้อย่างไร คุยกันได้ ผมคงขอร้อง
ท่านในเรื่องของความปรองดองสมานฉันท์ว่า ถ้าให้สรุปคือในตอนนี้อย่างไร **ให้ประเทศชาติสงบอยู่ร่วมกันได้** ให้
เขาเขียนรัฐธรรมนูญเสร็จ เราก็กำหนดกันว่าจริง ๆ น่าไม่เกิน ๘ เดือนเสร็จ กว่าที่จะประกาศใช้ กว่าที่จะเลือกตั้ง
เอาไว้สักปีหนึ่ง ขาดเกินยังไงก็ว่ากันตามขั้นตอนของสภาฯ

คุณธรรม ๑๒ ประการ พื้นฐานสร้างประชาธิปไตย

เรื่อง “**คุณธรรม ๑๒ ประการ**” น่าสนใจนะท่านผู้บริหารนักปกครองทั้งหลาย ผมเกรงว่า
คนบางคนเขาก็ทำงานไม่มีเวลาดูแลครอบครัว ไม่มีใครอบรมบ่มนิสัย ท่านก็ต้องช่วยกันดูแลคนในสังคม
คุณธรรม ๑๒ ประการ ทั้งตัวเราเองที่จะยึดปฏิบัติรวมไปถึงประชาชน ยกตัวอย่างว่า**ความอดทน**เรื่องเดียว
ผมนึกย้อนไปตอนเด็ก ๆ ผมกล้าคุยกับพวกท่านได้ว่า ชีวิตก็ไม่ได้สบายตั้งแต่เด็กนะเคยลำบาก แต่ผมไม่รู้
เพราะมันเป็นสังคมสมัยนั้น หรือผมเป็นคนทนพอสมควร ผมก็ใช้ชีวิตผ่านมาได้จนถึงบัดนี้ โดยใช้เรื่องความ
อดทน ผมก็ทนได้ทุก ๆ อย่าง ไม่ว่าจะความลำบาก ความยากจนอะไรก็แล้วแต่ ผมเล่าไปเดี่ยวท่านจะหาว่ามาเล่า

นิยายชีวิตส่วนตัวให้ฟัง ไว้ไปเยี่ยมกันที่จังหวัด แล้วจะเล่าให้ฟังก็แล้วกัน พุดออกไปให้คน ๘๐,๐๐๐ คน ฟังคงไม่ได้น่าตื่น

สู่การปฏิบัติ

เรื่องประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวไปคือประเด็นที่ผมพูดถึงไป เราอยากให้เห็นตัวเราไปยังไง แล้วประเด็นงานสำคัญนี้ ประเด็นปัญหาท่านจะเห็นว่าตอนนี้ จะเห็นว่าหนักนะ งานท่านทั้งนั้นเลย

ความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิต

เรื่องแรกเรื่องของ**ความสงบเรียบร้อย**อันนี้ท่านนายกก็สั่งมา ท่านก็คงทราบที่เราเป็นประเทศหนึ่งที่เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศเรา ส่วนหนึ่งเรื่องการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกับหลายประเทศที่เขามีกัน มีสิ่งดี ก็ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว ของเรามีสิ่งดี ๆ มากมาย แต่ก็มีเหตุเกิดขึ้นจนได้ นักท่องเที่ยวมาแล้วโดนทำร้าย

เรื่อง**ความมั่นคงปลอดภัยเรื่องทรัพย์สิน** มันไม่ใช่เฉพาะตัวเศรษฐกิจที่มันมาจากการท่องเที่ยวจากคนต่างชาติ ท่านลองนึกดูว่าลูกหลานของเรา กลางคืนก็ล้าออกไปไหนบ้าง ออกไปก็คิดว่าจะปลอดภัยไหม ถ้ามองว่าตรงพื้นที่ทุกส่วนในประเทศไทยใครดูแล มันก็ไม่พ้นท่านทั้งหลาย ตำรวจเขาก็อยู่กับท่านส่วนหนึ่ง แต่ว่าพอพื้นที่ห่างไกลโรงพักไปหน่อย ตำบลไม่มีแล้ว มันก็ไม่พ้นท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อย พอไปตรงชอกตรงที่ริมทะเลที่ฝรั่งเค้าไป จะว่าใครละที่นั่นมันต้องเป็นคนไทย คนมาเที่ยวเมืองไทย...ทั้งตำรวจ ทั้งถิ่นหรือประชาชนทุกคนต้องช่วยกันดูแล

ประชาชนทุกคนมีส่วนที่ต้องสร้างให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขอฝากท่านด้วย **ปูพื้นไปในเรื่องของอบายมุข แหล่งอบายมุข** สั้น ๆ ง่าย ๆ ว่า แหล่งอบายมุขนำมาซึ่งปัญหาต่อเนื่องอีกมากมาย ตัวผู้ใหญ่ไม่ทำไรหรือครับ แต่เด็กเล็กนี่เรื่องสำคัญ เรื่องแหล่งอบายมุข ท่านคงต้องมีมาตรการทำอย่างไรให้เหมาะสมในพื้นที่ ฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ ที่ท่านจะช่วยดูแลร่วมมือกับทางฝ่ายตำรวจ แต่การที่ไปปราบอย่างเดียว มันไปดูด้านเดียว **ผมอยากให้เห็นถึงความเข้มแข็งให้กับชุมชน** ให้เขาเป็นด้วยตัวเอง หรือพูดง่าย ๆ ว่า คนบางคนเขาบอกว่าไม่ต้องหวังไม่ต้องมาปราบหรือ เขาไม่ไป ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่า ที่ไปแล้วไปจับ มันคนละมาตรการกัน

ค้ำมนุษย์ถูกลดระดับ

อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกฝากไว้ คือ **เรื่องการค้ำมนุษย์** ผมจะพูดสั้น ๆ สองสามนาทีเท่านั้น อันเนื่องมาจากประเทศเราถูกทางสหรัฐอเมริกากำหนดให้อยู่ในประเทศกลุ่มระดับ TIER ๓ ในเรื่องการค้ำมนุษย์ หมายความว่าประเทศไทยนั้นมีการกระทำค้ำมนุษย์เกิดขึ้น แล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีมาตรการ ระดับสามคือไปมีส่วนเกี่ยวข้อง เราโดนระดับสาม เพราะข้าราชการเรามีส่วนเกี่ยวข้อง เขาลดระดับเราไปอยู่ระดับสาม...เกิดผลอะไรบ้าง เกิดผลมาตรการแค่นั้น...หากถ้ามีการช่วยเหลือทางการเงิน ไม่ว่าจะ IMF หรืออะไรเขาก็จะไม่ช่วยเหลือ แต่มาตรการต่อไป ถ้าเป็นมากขึ้นอาจจะลุกลามการลงโทษทางเศรษฐกิจ การค้าการขาย... เราอย่าให้ไปถึงตรงนั้นครับ

ในส่วนนี้ ผมเรียนท่านว่ามันเป็นเรื่องยาก เพราะเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างนี้ครับ คณะทำงานที่ไปดูลดระดับ Tier ของเรา เขาไปถามเหยื่อ เช่น มีการค้ำมนุษย์มาใช้แรงงาน เอาไปในการค้าประเวณีก็ใช่ ผมเน้นว่ามันมีกระบวนการไปเอาตัวคนมา เช่น มาจากทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นคนนอกประเทศเรา แล้วผ่านประเทศเราไปมาเลเซีย อันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้น เวลาเขาสอบถามเหยื่อเกิดขึ้นได้อย่างไร เหยื่ออธิบายว่าเขาเข้ามา เขาก็ถามว่าเขามาได้ยังไง ก็ผ่านชายแดนมาได้ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ผ่านเข้ามา แล้วพักที่ไหน พักที่จังหวัดในภาคเหนือ...ก็วัน หัววัน สามวัน แล้วเขาไม่มาจับหรือ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็มี

ผลประโยชน์...ไม่จับ จนเดินทางผ่านกรุงเทพไปถึงประเทศที่ต่อจากเราด้านใต้ ทั้งหมดเขาเรียกว่า **กระบวนการค้ามนุษย์** ก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกี่ยวข้องด้วย ที่เราเข้าข่ายเพราะเราติดตรงนี้

แต่ถ้าเราบอกว่าเจ้าหน้าที่ไล่จับ อย่างนี้เราหลุด เราหลุดเป็นระดับสาม แต่ถ้าเขาอธิบายได้ว่าไปถึงปักซีได้ไปถึงโน้นได้ เพราะเจ้าหน้าที่เรารับเงิน นั่นแหละ แล้วผลทางเศรษฐกิจก็จะตามมา ก็ฝากท่านไว้ ด้วยว่าเรื่องใหญ่ของเรื่องระดับสาม ที่เราโดนลดเกรดไปนะครับ

ยาเสพติด..ติดยาเสพติด

เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือปัญหาเรื่อง**ยาเสพติด** ถ้าผมอธิบายง่าย ๆ เลย ไม่ต้องอธิบายว่าไม่ดี ท่านทุกคนรู้ ถ้าลูกหลานของท่านผู้ใดไปเกี่ยวข้อง ท่านอาจจะรู้สึกไม่สบาย หรือว่าความไม่สบายใจของคน เป็นพ่อเป็นแม่ มันมีมากมายประการใด ผมเคยเจอพ่อแม่ ที่ลูกติดยาแล้วลูกมันตาขวาง ขอเอาลูกมาให้เรา ดูแลเพราะเขาบอกไม่ไหว เพราะเข้ามาที่ทุบแม่ ก็บอกมันก็จะเอาเงินไปซื้อยา แม่ก็ไม่กล้าเลี้ยงจะให้เรา ควบคุมเลี้ยง ตอนที่ผมยังเป็นระดับผู้บังคับกองพัน...ตอนนั้นเป็นพันโท ก็เรียนว่าพ่อแม่ก็ไม่ไหว ที่นี้มาดูว่า ประเทศไทยเราดำเนินการกับยาเสพติดอย่างไรบ้าง

ผมพูดเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่เขาทำอยู่แล้วคนมักจะพูดถึงคือเรื่องของการปราบปราม พูดง่าย ๆ ด้านความต้องการกับด้านสนับสนุน ด้าน Supply กับด้าน Demand เอาเป็นว่ามีด้านความต้องการก็แล้วกัน ด้านที่มันมียาเสพติดเข้ามา ตำรวจก็ไปจับทุกอย่างไปจบ ถามว่าท่านเกี่ยวไหม มีคนพูด ท่านลองช่วยแก้ตัวแทน ตำรวจและแทนเราให้หน่อย เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รู้ทั้งนั้น เขาพูดอย่างนี้ ว่ายาเสพติดมันมีในพื้นที่ ไม่มีทางที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะไม่รู้ นั่นคือสิ่งที่อยากให้ท่านช่วยกันทำให้ประเทศเราหลุด หลุดจากยาเสพติด นั่นหมายถึงลูกหลานพวกเราทุกคน และประเทศเราโตไปสู่เขาไม่ได้ ผมเข้าใจว่าประเทศไทยประเทศเดียวที่ เสพยาบ้า ผมไม่เคยเห็นประเทศไหนเขาเสพติดครับ ในเรื่องของด้าน Supply หรือด้านที่มันมียาเสพติด จะเป็นหน้าที่เรื่องปราบ

แต่ผมอยากเรียนท่านว่า ด้านการป้องกันไม่ให้เกิดความต้องการเสพติด อันนี้เราทำได้ ท่านสามารถพูดกับประชาชน พ่อ แม่ พี่น้อง ทั้งหลายช่วยกัน เหมือนกับอะไร เหมือนกับเราเลี้ยงลูก ต้องไม่ให้เกิดความต้องการ ถ้าไม่มีความต้องการ ยาเสพติดไม่มีความหมาย เหมือนกรวดที่อยู่ข้างทาง ไม่มีใครอยากเก็บ เข้าไปในบ้าน ก็อยากจะทำให้ท่านทำด้านสร้างความแข็งแกร่งของครอบครัว เด็กพอหลุดจากครอบครัวไป ก็ไปอยู่โรงเรียน แล้วอยู่กับชุมชน อยู่กับเพื่อน มีแค่นี้ เด็กที่โตขึ้นมาถ้าครอบครัวเขาได้ โรงเรียนก็ช่วยดูแล ถ้าโรงเรียนกับครอบครัวช่วยดูแล ...ก็น่าจะดี ถ้ายังดูแลไม่ได้ก็ชุมชน ชุมชนเข้มแข็งก็ท่านอีกนั่นแหละ

ท่านก็ต้องช่วยกันดูแลอย่าให้มันมี อย่าให้มียาเสพติดมันจะเข้ามา คือ Supply ไม่มีด้าน Demand ท่านก็ช่วยดูแลอย่าให้คนไปยุ่งเกี่ยว มันก็แก้ปัญหาดูได้ง่าย ๆ แต่ทำยาก เป็นหน้าที่ของท่าน นักปกครองฝากไว้ด้วย **เป็นวาระของชาติเรื่อง ยาเสพติด**

สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ

ต่อไปในเรื่องของ**ภัยธรรมชาติ** ต่างประเทศความจริงก็มีภัยธรรมชาติ ถ้าท่านเคยติดตาม ดูข่าว เดียวนี้ผมเข้าใจว่าสังคมมันมีสื่อต่าง ๆ มากมาย สหรัฐเองก็มีพายุทอร์นาโด เฮอริเคน จีนเองก็มีทั้ง น้ำท่วม แผ่นดินไหว ผมก็อาจจะกล่าวอ้างไปประเทศอื่นเพราะมันเป็นเรื่องจริง เป็นภัยธรรมชาติ

แม้กระทั่งออสเตรเลีย ที่ยกตัวอย่างออสเตรเลียมันมีบางส่วนเกี่ยวกับประเทศไทย ในช่วง ประมาณ ๓-๔ ปีที่แล้ว ประเทศออสเตรเลียเคยมีภัยแล้งติดต่อกันยาวเป็น ๑๐ ปี แล้งขนาดไหน แล้งถึงขนาด การล้างรถด้วยสายยางผิดกฎหมาย เป็นกฎหมายเลย ใครเคยไปเที่ยวในช่วงนั้นช่วยอธิบายให้พรรคพวก

เพื่อนฝูงฟังด้วยว่า การล้างรถด้วยสายยางผิดกฎหมายออสเตรเลีย เพราะว่าเขาแล้งฝนไม่ตกเป็น ๑๐ ปี
ถามว่าของเราเป็นไหม

ของเรานี้แปลก เกิดความหลากหลายในช่วงเวลาเดียวกัน ประเทศของเรา เมื่อเร็ว ๆ นี้ท่านก็
จำได้ว่าน้ำมันท่วม ขนาดปีนี้ฝนน้อยที่สุด ก็ยังมีน้ำท่วมไล่มาทางเหนือ จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก ลงมาถึง
นครสวรรค์ หลายส่วนของประเทศไทยน้ำท่วม แต่ขณะเดียวกันกำลังประเมินกันเตรียมสู้ภัยแล้งอยู่ในขณะนี้
น้ำในประเทศไทยเราทั้งหมดคาดว่าต่ำจากระดับที่จะไปทำการเกษตรได้แน่นอน

ก็อยากเรียนพ่อแม่ พี่น้อง นักปกครองทั้งหลาย เตรียมบอกประชาชนด้วยว่า **การเพาะปลูก
ในช่วงที่นอกฤดูฝน หรือนาปรัง ถ้าเป็นข้าวคือนาปรัง คงทำไม่ได้ น้ำไม่เพียงพอ** ทางชลประทานคงมี
ประกาศเร็ว ๆ นี้ว่า เขาไม่สามารถส่งน้ำได้แน่นอน โดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากับลุ่มแม่น้ำแม่กลอง
รวมแล้ว ๒๗ จังหวัด เพราะน้ำที่มีในขณะนี้ทุกเขื่อนจะช่วยประทังเพียงในเรื่องอุปโภคบริโภคได้ น้ำเพื่อ
การเกษตรเขาช่วยไม่ได้แน่นอนในปีนี้

ทั้งแล้ง ร้อน หนาว ท่วม

เราเองในส่วนนี้ ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของมหาดไทยเราก็เตรียม เราได้
ทำงานละเอียดไปถึงตำบล หมู่บ้าน โดยคาดว่าเตรียมรับมือกับเรื่องภัยแล้งโดยให้มีน้ำอุปโภคบริโภคให้กับ
ประชาชน เตรียมการแต่เนิ่น ๆ ให้เขามีน้ำอุปโภคบริโภค ตอนนี้เตรียมการแล้ว

แต่ก็มีอีกนะประเทศไทยนี้ เพิ่งฝนตกใหม่ ๆ ก็น้ำแล้งที่ผมบอก แสดงว่าประเทศไทยมีปัญหา
เรื่องน้ำนี้มีแน่นอน แต่เราบริหารจัดการไม่ได้ อันนี้ฝากท่านไว้ว่า ถ้ามีเรื่องใดเขามีคณะกรรมการบริหารจัดการ
น้ำมาทำงานในพื้นที่ท่าน ให้ท่านช่วยกันทำให้ได้ว่าประเทศไทยเรามีน้ำแน่นอน...ท่วม พอเดือนต่อมาก็ไม่มีน้ำใช้
ท่านไม่มีแหล่งน้ำเหมือนประเทศอื่น ๆ ไม่มีหิมะ ท่านไม่มีที่ไหลละลายทั้งปี...ท่านไม่มี ท่านมีแต่น้ำฝน
แล้วน้ำฝนก็ไหลจากที่เหนือลงสู่ที่ต่ำอยู่อย่างทุกปีตั้งแต่สมัยโบราณ

ท่านรู้ไหมว่าข้าศึกที่มาบุกเรายังรู้ตั้งแต่ ๑๐๐ ปีที่แล้วเลย โดยไม่ต้องมีกรมอุตุนิยมวิทยา
ไม่มีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พอถึงหน้าน้ำก็ต้องยกทัพกลับไป เพราะอยู่ไม่ได้ มันท่วม ๓๐๐ กว่าปี
พม่าเขายังรู้เลย แต่ไทยเราไม่เคยเรียนรู้เลยว่าเรามีน้ำเยอะ แล้วในน้ำเยอะก็จะมีน้ำใช้ในหน้าแล้ง เพราะ
เป็นอย่างนี้มา ๓๐๐ ปีแล้ว แต่เราต้องช่วยกัน ถ้าท่านมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการน้ำเมื่อเข้าไปในพื้นที่ท่าน
ก็ต้องช่วยกันคิด ถ้าเราก็กักเก็บน้ำไว้ไม่ได้ ก็ต้องแล้งแบบนี้ไปอีก ๓๐๐ ปี

มีแผนชนิดหนึ่ง นอกจากแล้งแล้วตอนนี้ก็มีหนาวมาแล้ว ตอนนี้เชียงใหม่หนาวแล้ว ผมติดตามข่าว
ว่าเขานี้เริ่มหนาวแล้ว ตอนแรกว่าจะสู้ภัยแล้งก่อน แต่มีหนาวมาแทรกถึงเดือนมกราคม ต้องเตรียมสู้
ท่านผู้ว่าฯ กับนักปกครองทั้งหลายเตรียมรับสถานการณ์รอบด้านไว้ด้วย

แล้วประเทศเราก็มีอีก ทางด้านใต้ น้ำท่วม เช่น เพชรบุรีเขานี้ก็มีข่าว... ถ้าผมจำไม่ผิดชื่อว่า
อ่างเก็บน้ำหนองมะกรุต รวมไปถึงสตูลก็มีปัญหา ๓-๕ อำเภอมีน้ำท่วม มีน้ำจากภูเขาลงมาเป็นน้ำป่า
ไหลหลาก สร้างความเสียหาย ท่านผู้ว่าฯ ต้องดูแลในส่วนนี้ด้วยว่า ต้องทำอะไร ช่วยดูแลพ่อแม่ พี่ น้อง
สรุปในระยะเวลาดียวกันประเทศไทย เจอทั้งแล้งและหนาว แล้วก็เจอทั้งน้ำท่วม

นักปกครองทั้งหลายต้องตั้งหลักกันให้ดี ส่วนใดอยู่ที่ใดก็เตรียมช่วยเหลือประชาชนกันให้ดี
ส่วนกลางผมก็จะดำเนินการในส่วนผมให้ดี

พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ในส่วนของภัยธรรมชาติก็ต้องพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือ มีการพูดคุยในคณะรัฐมนตรีบ่อยครั้ง
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องการตัดไม้ทำลายป่าก็ฝากท่านไว้ นะครับ การตัดไม้ทำลายป่าส่งผลถึงระบบ

นิเวศน์ พุดง่าย ๆ คือ ทำให้ประเทศเราแห้งแล้งได้ ก็มีตัวอย่างประเทศที่เค้ตัดไม้ทำลายป่ากัน บัดนี้ แม้กระทั่ง น้ำดื่มก็ไม่มี ถ้ามีโอกาสในครั้งหน้าผมจะนำตัวอย่างมาสื่อสารท่านดูใน conference แล้วท่านจะเห็นว่าเป็นที่น่าตกใจ ว่าเรื่องน้ำ ถ้าไม่มีจริง ๆ มันเป็นปัญหาที่สาหัสทีเดียว

ส่วนเรื่องของ**ป่าเสื่อมโทรม**ก็เป็นเรื่องของอีกกระทรวงหนึ่งดูแลอยู่ จะนำมาทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างไร

แต่ที่อยากฝากไว้ก็เรื่องหนึ่งก็คือ จังหวัดใดที่มี**ป่าชายเลน** ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยร่วมมือกับท้องถิ่น ท่านนายกฯ ฝากมาว่า องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฝากไว้ว่า **ให้ช่วยรักษาป่าชายเลนไว้เพื่อเราจะได้มีความหลากหลายทางทะเล ทางชายฝั่ง** ซึ่งจะส่งผลถึงการดำรงชีวิตของคนไทย ช่วยกันรักษาทะเล ช่วยกันรักษาป่าชายเลนไว้ด้วย จังหวัดใดที่อยู่ติดทะเล **ทั้ง ๒๔ จังหวัด**

ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

เรื่องของเศรษฐกิจ ถ้าเป็นงานในหน้าที่ของเราที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คงเป็นเรื่อง **การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ** โดยเฉพาะเรื่อง**เศรษฐกิจฐานราก** ที่เราเห็นโครงการของเราที่ว่ามีันดี คือ นอกจากเกษตรกรรม ก็จะเรื่องสินค้าจากชาวบ้าน OTOPI หลาย ผมคิดว่าทำมาได้ดีพอสมควรเลย ผมเองก็ยอมรับเลยว่า สินค้า OTOPI ใช้ได้ดี แล้วมันเกิดเศรษฐกิจในพื้นที่จริง ผู้คนก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้ ก็ฝากท่านผู้บริหารทั้งหลายดูเรื่อง OTOPI ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ พัฒนาภูมิปัญญา ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจไม่ให้แตกต่างกันมาก เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน

เรื่องของ**การออม** แน่นนอนว่าการออมนั้นดี เกิดความสมดุล ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นมีภูมิคุ้มกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผมคงไม่ต้องมาสาธยาย

เรื่อง**หนี้นอกระบบ**อันนี้ร้ายแรง มันรุนแรง ส่วนใหญ่มาจากแหล่งอบายมุข ผมว่าถ้าใครไปยุ่งเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นการพนันบอลก็แล้วแต่ ผมพูดไปท่านก็รู้หมดอยู่แล้ว แต่ผมอยากกระตุ้นท่านว่า อย่าให้มีหนี้นอกระบบ ยิ่งงมงายก็ไม่จบ ลงท้ายก็ต้องไปปล้น ไปจี้ ลงท้ายตนเองก็เดือดร้อน ลูกหลานก็เดือดร้อน ก้อนก้อนไปมา นักปกครองก็ยุ่งอีก ท่านทั้งหลายก็ยุ่งอีก เพราะฉะนั้น ก็ช่วยกันดูว่าอย่าให้มันเกิดขึ้น

เรื่องของเศรษฐกิจอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับพวกท่าน คือ เรื่อง**ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ** อันนี้ผมเรียนมาแล้ว อันเนื่องมาจากประเทศไทยผลิตเกินความต้องการ หรือจะพุดง่าย ๆ คือ ผลิตแล้วต้องขายออกไป เพราะมันเหลือจริง ๆ ถึงเป็นที่มาของการจัด Zoning ด้านเกษตร

โดยเฉพาะ**ยางพารา** ทุกภาคที่ท่านนั่งอยู่ ก็ปลูกกันหมดทุกภาค เมื่อก่อนบอกภาคใต้ปลูกเดี่ยวนี้ปลูกทุกภาค อีสานปลูก ตะวันออกปลูก เหนือก็มีหลายจังหวัด ปลูกกันหมดทุกแห่ง ในขณะที่เรานำยางมาผลิตเป็นสินค้าไม่กี่เปอร์เซ็นต์ เราต้องขายออกอย่างเดียวเลย ภายใต้อินเตอร์เนตซึ่งมีคู่แข่งหลายประเทศ ก็เป็นเรื่องเก่าอีก มันเป็นเรื่องราคาก็มีปัญหา รัฐบาลก็กำลังจะแก้ อยู่ เร็ว ๆ นี้ จะมีมาตรการออกมา

ข้าว...ข้าว

กลับไปเรื่อง**ข้าว** อันนี้ใกล้กับเรา เรื่องข้าวเราต้องพูดก่อนว่าพื้นฐานเรื่องขาย เราต้องมี ๒ เรื่องสำคัญ **คุณภาพกับราคา** เริ่มไปเกี่ยวข้องกับพวกท่านแล้วนะครับ เราผลิตข้าวทั้งหมด ให้พุดง่าย ๆ เลยกินครึ่งหนึ่งขายครึ่งหนึ่ง ข้าวที่มีปัญหาเป็นข้าวคุณภาพต่ำ ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิ ข้าวดี ๆ แถวอีสาน ที่พวกเรา จะเรียก ข้าวนาปี ข้าวเม็ดยาว ข้าวไวแสง จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ ข้าวที่มันออกปีละหนอันนี้ คุณภาพดี มีปัญหาบ้างแต่ก็ยังพอสู้ไหว แต่ละพื้นที่ แต่ยังพอสู้

แต่ข้าวที่มีปัญหา คือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวนาปรัง โดยเฉพาะ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา ท่านต้องยอมรับว่าประชาชนบางคนคิดปลูกไปเถาะข้าว ๓ เดือน ข้าว ๑๐๐ วัน ปลูกไปเถาะไม่เป็นไร ยังจำหน่ายได้ ได้หมื่น ได้แสนอน ผลิตมากจนล้นตลาด รอรัฐบาลช่วย

มันสร้างนิสัยไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับหลัก Demand Supply ไม่ตรงกับความต้องการ กับสิ่งที่มีอยู่มันก็เป็นปัญหา

ผมได้เรียนกลับไปว่า ข้าวพวกนี้ต้องขายแถบแอฟริกาใต้ แต่ก็เกิดปัญหาเพราะขนไปไม่ได้ มันมีปัญหาเรื่องโรคอีโบรา แต่รัฐบาลก็แก้ไขกันอยู่นะครับ รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยก็เกี่ยวข้อง ผมกับท่านปลัด ท่านอธิบดีก็ต้องเตรียมการ รัฐบาลก็ต้องคุยกับประชาชนว่าตอนนี้ห้ามปลูกนาปรัง เพราะส่งน้ำไม่ได้ ลองคุยกับชาวบ้านว่าพื้นที่ไหนห้ามปลูก ถ้ามันปลูกได้ให้คุยกับเกษตรกรว่าจะให้ปลูกพืชที่ราคาดี หรือปลูกข้าวราคาดี ก็จะทำรายละเอียดว่าตรงไหน มีข้าวคุณภาพดี

สมมติเราต้องส่งออกสัก ๓ ล้านตัน เราก็ดูทั่วประเทศ โดยพวกเรา พวกท่านนั่นแหละ พอผมเรียนท่านปลัด ท่านปลัดก็เรียนพวกท่านอีก เอรายละเอียดมาหน่อย อำเภอก็กมมือก่ายหน้าผากว่า มาอีกแล้ว เอาข้อมูลอีกแล้ว ก็ไปถามกำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงไปหา อบต. ก็นวนกลับมา เอาข้อมูลมาว่าตรงไหน แคะไหน คุยกับพวกท่านว่า แคะนี้เกินเท่านี้ราคาขุ่นแน่นอน ถ้า ๓ ล้านตัน จะไปผลิต ๕ ล้านตัน มันก็เกิดปัญหาอีก

ช่วยชาวนา ต้องถึงมือชาวนา

กลับมาในเรื่องของการจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เขาทำมาแล้วทั้งสิ้น ลดต้นทุนการผลิต ในเรื่องการช่วยเหลือเราทำมาแล้วทั้งสิ้น การประกันราคาข้าวผมคงไม่ต้องอธิบาย พุดง่าย ๆ เลยมันไม่ทำให้ราคากระเตื้องขึ้นมาสักเท่าไร เรื่องจำหน่ายข้าวดี ในเรื่องนโยบาย แต่ทำแล้วปัญหาเยอะมากจริง ๆ ผมลองมาดูว่าที่เขาพยายามทำนี้ เดี่ยวท่านก็ต้องยอมรับปัญหา

ตอนนี้เขาบอกว่า ลงไปช่วยเกษตรกรผู้ยากจน ยากจนยังไง คือเอาว่าคนที่มีนาประมาณ ๑๕ ไร่ ลงมา จะช่วยตามที่เขามี รายละเอียด ๑,๐๐๐ บาท ต่อไร่ ต่อครอบครัว มี ๑๕ ก็ให้ ๑๕ มี ๑๐ ให้ ๑๐ .. มี ๒๐ ให้ ๑๕ .. มี ๒๕ ให้ ๑๕ .. มี ๔๐ ให้ ๑๕ .. จะช่วยอย่างนี้ ท่านเชื่อหรือไม่ว่าที่ทุกซกกันอยู่ทุกวันนี้ว่า ทำอย่างไร เงินส่วนนี้จะไปถึงประชาชนที่ท่านา..ถึงชาวนาจริง ๆ

เมื่อวานท่านปลัดก็ลงไป ปรบกวานท่านอีกแล้ว ช่วยเอาข้อมูลมาหน่อย ทุกคนเกรงว่า เดี่ยวส่งไปแล้วไม่ถึงประชาชนของท่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งหลาย กลัวว่าจะไปอยู่กับเจ้าของนาอีก กำลังหาทาง ก็ต้องขอให้ช่วยสำรวจมา นี่เพิ่งสด ๆ ร้อน ๆ น่าจะถึงท่านเมื่อวาน ท่านต้องสำรวจให้ผมว่า นาย ก. ทำกี่ไร่ นาย ข. ทำกี่ไร่ แล้วท่านต้องประชาคมมาให้เสร็จ ท่านต้องรับรองมาให้ผม ผมจ่ายต้องไปหานาย ก. นาย ข. จริง ถ้ามีเรื่องเป็นว่าไม่ตรง ผมขออนุญาตท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านกรรมการหมู่บ้าน รวมไปถึงท่านนายอำเภอ ท่านผู้ว่าด้วย ถ้าผิดจากนี้ท่านก็ต้องรับกันไป

การจำหน่ายมันแยบยลกว่านี้เยอะนะ จะไปแก้กันยังไงได้ นี่จะช่วยชาวนาธรรมดา ผู้ยากไร้นี้ จะแจกเงินแค่ ๕๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท แค่นี้ยังทำไม่ได้ วันที่ ๒๐ เงินกำลังจะลงอยู่แล้ว เพราะเขาบอกว่าท่านาไม่ได้ อะไรไม่ได้ ต้องช่วย เพื่ออะไร เพื่อให้เขาอยู่ได้ เพราะทำไม่คุ้มต้นทุนต้องช่วย ช่วย ๕-๖ หมื่นล้าน ยังมีปัญหาว่าจะส่งยังไงให้มันตรงตัวคนได้

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ท้องถิ่นด้วย ช่วยสำรวจมา ท่านเกษตรจังหวัด ต้องเรียนรบกวนด้วย..ต้องเกี่ยวข้องด้วย ทำไงก็ได้ให้เงินถึงชาวบ้าน อย่าไปถึงผิด ส่วนหนึ่งแน่ ๆ เลยเกิดผลดี ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชนบท

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องอีกเรื่องซึ่งพอจะช่วยเหลือได้ ในเรื่องของการโชนนิ่งที่ผมบอก คือ กำหนดพื้นที่ไหนควรปลูกอะไร เร็ว ๆ นี้จะหารือ เข้าใจว่าเวลาการทำจริงผมต้องรบกวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วช่วยกันอีกที ถ้ากำหนดอย่างนี้ มั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบหรือในเชิงที่ผิดพลาดเกิดขึ้น คงต้องคุยรายละเอียดว่าเราจะทำอย่างไรได้ใหม่ โดยผมจะทำข้อมูลก่อนแล้วจะเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นส่วน ๆ ไป การกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องมาจากภัยแล้ง เราห้าม เราไม่ยอมให้ประชาชน ปลูกข้าวนาปรัง ในตอนนี้ กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ พยายามเอาเงินงบประมาณปี ๒๕๕๗ ที่เหลือทั้งหมด กับ ๒๕๕๘ ในไตรมาสแรกลงพื้นที่ไปให้มากที่สุด นัยว่าเพื่อให้ประชาชนมีการสร้างงาน งานเศรษฐกิจหมุน อันนี้เพื่อประเทศ แล้วเพื่อให้เขาอยู่ได้

งบประมาณสู่ท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็มีงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรามีเงินปี ๒๕๕๗ ก็ประมาณ ๑๘,๐๐๐ ล้าน แล้วปี ๒๕๕๘ ๒-๓ หมื่นล้าน ในช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘ ตอนนี้งบไปแล้ว ผมเข้าใจว่า ๘,๕๐๐ ล้านนี้ ก็ผ่านคณะกรรมการกระจายอำนาจแล้ว เหลือขั้นตอนอีกเล็กน้อย ประกาศราชกิจจานุเบกษา แล้วก็กระจายไป จะเป็นการสร้างงานในพื้นที่ทั้งสิ้นทั่วประเทศเลย

ในส่วนของ ๑๐,๐๐๐ ล้าน ๕,๐๐๐ ล้านบาทแรกนี้เสร็จแล้ว น่าจะลงไปแล้ว แล้วอีก ๕,๐๐๐ จะตามไป ก็จะลงไปในส่วนมหาดไทย ไปกระตุ้นเศรษฐกิจ เน้นตรงไหน เน้นตรงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยได้งบประมาณมา ๔ ปี ๓ ปี ๒ ปี จะลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วก็สร้างงานในพื้นที่

ตรงนี้อาจจะเห็นว่าเคยมีเสียงมาว่าท้องถิ่นบางท้องถิ่น ขออนุญาตไม่รับ.. รับไม่ได้ เพราะไม่มีเงินทอนให้ ก็บอกท่านท้องถิ่นทั้งหลายไม่ต้องกังวล ไม่ต้องส่งเงินทอน ๑๐๐ บาท ถึงท่าน ๑๐๐ บาท ท่านไปทำเถอะ ไปทำให้ท้องถิ่นของท่านนะครับ ให้เต็มวงเงินที่ได้รับ

งบลงท้องถิ่น ต้องดี และโปร่งใส

ผมกังวลว่า ท้องถิ่นท่านต้องทำ ๒ อย่าง คือ ๑. ต้องดี ๒. ต้องโปร่งใส ท่านทำให้เกิดได้ ๒ อย่าง คืออย่างไร ดีในพื้นที่ท่าน ไม่ใช่ดีตามใจท่าน ถ้าท้องถิ่นท่านอยากได้ถนน ท่านทำถนนถูกต้อง ถ้าเขาอยากได้ถนน ท่านทำท่อระบายน้ำ อันนี้ไม่ถูกต้อง อันนี้ไม่ดี ส่วนไม่โปร่งใส ผมไม่ต้องอธิบาย ให้มันลงไปสู่ท้องถิ่นให้มันเต็มครบเม็ดนั้นแหละ เงินก็น้อยอยู่แล้วนั่นก็หน้าที่ท่านทำนะครับ ถ้าเกิดประโยชน์และโปร่งใส ประชาชนเข้าใจ ไว้วางใจ ศรัทธาเกิดขึ้น ท่านอยู่ได้ ถ้าปากเค็มก็อยู่ได้ ชาวบ้าน ไม่ต้องกลัว ถ้ามีคนไปอ้างว่ามีผลประโยชน์เรียกเก็บ อะไร เงินทอนอะไร บอกมา บอกรายละเอียดมา ที่ไหน อย่างไร ผมจะปกปิดท่านไว้ไม่ให้เขามาทูปท่านได้นะ ก็จะแก้ไขปัญหาให้

ไหนๆ ก็มาถึงเรื่ององค์กรท้องถิ่นแล้ว... เรื่องยุบไม่ยุบ เอาไหม เอาหน้อยไหม ถามว่าใครเขาจะยุบท่านเล่า? ๑ ท่านมาจากประชาชน ๒ ท่านใกล้ประชาชน นั่นคือท่านใกล้ปัญหา ถ้าเอาด้วยหลักการ ท่านรู้ปัญหามากที่สุด คนอยู่ข้างบน ผมก็ไม่รู้ปัญหา ตำบลโน้น หมู่บ้านนี้ ผมจะไปรู้ใจ เขาต้องการอะไร เขาถึงให้มืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้แหละ เพราะท่านรู้ปัญหาดี ผมก็เน้นย้ำว่าท่านต้องรู้ดี เขาอยากได้อะไร ท่านต้องทำจริง แล้วท่านต้องโปร่งใส นั่นแหละคือหน้าที่ส่วนนี้

เพราะฉะนั้น ยุบไม่ยุบ ไม่ใช่ประเด็น ถ้ามองกลับผมอยากให้คุณ ผมลองมองกลับนะ ถ้าท่านปกครองท้องถิ่นทั้งหมด ท่านทำดีอย่างผมว่า ผมถามว่าใครที่ไหนในประเทศไทยจะไปยุบท่านได้ กระแสที่มันเกิดขึ้น คือเขาคิดว่าท่านทำไม่ดี ผมก็เรียกร้องท่าน ท่านช่วยกันทำให้มันดี ใครจะไปยุ่งกับท่านได้ ถ้าท่านทำดี ประชาชนก็ปกป้อง สังคมก็ปกป้อง ใหญ่ปานใดก็ยุ่งกับท่านไม่ได้หรอกครับ

ผมเน้นอีกครั้งหนึ่ง ไม่มีหรอกครับ ถ้าท่านได้ยินจากใครมา นั่นแหละคนไม่หวังดี ไม่ประสงค์ดีกับสังคม ไม่มีใครเคยคิดสักนิดในประเทศไทย ผมก็ได้เคยฝันถึง ยังไม่เคยฝันเลย คิดก็ไม่เคยคิด ไปพูดได้ยังไงว่าจะยุบจะอะไร ใครที่พูดกับท่านมาท่านหันกลับไปดูก็ได้ สร้างกระแสจากไหนมาก็ไม่รู้ ไม่ได้หวังดีกับสังคมเลย หวังอะไร ผมก็นึกไม่ออก ท่านเย็นใจได้ ..ไม่มีหรอกครับ แล้วก็รับรองว่าเลือกตั้งแน่ อบจ. อบต. เทศบาล ไม่มีทางเป็นอื่น เหลือแต่ว่าเขาจะทำยังไงให้ท่านทำ ให้มันเกิดผลประโยชน์ให้มันดีกับประชาชนเท่านั้น

เมื่อคืนที่ผมไปนครพนม ก็มีนักธุรกิจมาคุยกับผมบอกว่ามีคนเขาอยากลงทุนเยอะ แต่ท้องถิ่นไม่ค่อยจะสนับสนุน ผมอยากฝาก นักธุรกิจมาคุยกับผมเมื่อ ๒-๓ วัน ว่าถ้าอยากให้นักลงทุน ท้องถิ่นต้องถามว่า ถ้ามาลงทุนอยากให้สนับสนุนอะไร จะทำให้ ถ้าท้องถิ่นถามอย่างนี้ การลงทุนเกิด แต่ถ้าท้องถิ่นถามว่า จะมาลงทุนจะให้อะไรผม อย่างนี้ไม่เกิด ฝากท่านท้องถิ่นทั้งหลายไว้ด้วยนะครับ อันนี้เรื่องจริง ผมเรียนกับท่านว่าเรื่องจริง แล้วคนมาพูดกับผมจริง ๆ เลย เต็มเลย เมื่อวานผมเห็นหน้าท่านผู้ว่าฯ บอกไม่ถูกเหมือนกัน เพราะพูดต่อหน้าท่านผู้ว่าฯ เลย ท่านไปถามเอาเองเลยว่า จริงไม่จริง

แล้วก็อยากเรียนท้องถิ่นด้วยว่า ตัวที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจมีไม่มากหรอกครับ มีการลงทุน มีเงินภาคีรัฐลงไป ประชาชนใช้จ่าย ไม่งั้นท่านก็ส่งออกสินค้า มีอยู่แค่นี้ ท่านจะสร้างเศรษฐกิจได้ นวัตกรรมเลยนะ ท่านท้องถิ่น ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

เรื่อง AEC จะไม่พูดก็ได้ ไม่ได้ ว่าภายใต้ประชาคมอาเซียนของเรา เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราเข้าไปแล้วค่อนข้างแล้ว เข้าไปแล้วเต็มตัวแล้ว ขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเสาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม เราต้องหลุดเข้าไปแล้ว ท่านผู้ว่า ท่านนายอำเภอ คงอธิบายทางส่วนท้องถิ่น ท้องที่ได้ว่า เราทำส่วนไหนได้อย่างไร

ผมเน้นนะครับว่า จังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นประตูของการค้าขาย ผมยังยืนยันศักยภาพของประเทศเรา สินค้าเราในภูมิภาคนี้ เรายังเป็นคนขาย เขาชอบสินค้าเรา ทำยังไงก็ได้เป็นเติมเต็มในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น เราพูดกับเขาไม่รู้เรื่อง ท่านผู้ว่าท่านมีส่วนราชการใดที่เกี่ยวข้อง ไปเพิ่มศักยภาพในคนของเราพูดกับเขาให้รู้เรื่อง ทำยังไงให้คนที่เก่ง ๆ ของเราไปทำงานแล้วพูดกับเขารู้เรื่อง เป็นต้น หรือว่าเป็นส่วนอื่น ๆ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infra-structure) เป็นด้านความปลอดภัยที่ท่านไปทำขึ้น ถ้าท่านทำพร้อมในเรื่อง AEC ท่านก็จะสามารถสู้เขาได้

เมืองสะอาด ปราศจากขยะ

ในที่สุดท้าย อันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกัน แต่เป็นเรื่องฝากจริง ๆ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แล้วเน้นไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศชาติของเรามีปัญหาใหญ่ ๆ เหมือนกัน และเป็นวาระของชาติ แล้วพยายามจะหาทางแก้ไขอยู่ ๒ เรื่อง ๑. **เรื่องขยะ** ก็เรียนท่านว่าแบ่งเป็น ๒ ตอนนะครับ ถ้าเป็นตอนที่อยู่ในถังขยะจะแยกไม่แยกแล้วเก็บไป โดยท้องถิ่นเอาไปกอง เอาไปฝัง เอาไปกลบ เอาไปทำเชื้อเพลิง เอาไปทำพลังงานไฟฟ้า นั่นเรื่องหนึ่ง ขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทย ท่านปลัดก็มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนนี้ กำลังทำโครงการบริหารจัดการขยะนำร่องที่อยู่ธยาอยู่ ก็ลองดูว่าจะออกมาเป็นแบบอย่างที่ควรเอาไปขยายผลอย่างไรดีกว่ากัน

แต่ผมอยากเรียนท่านว่ามันมีขยะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือขยะในพื้นที่ของท่านทั้งหลายในทั่วประเทศ คำว่าพื้นที่ของท่านทั้งหลายคือทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ทุกจังหวัด รวมกันเป็นประเทศไทย มันมีขยะในพื้นที่สาธารณะเต็มไปหมด หรือพูดง่าย ๆ ตามถนน ตามริมทาง ทุกที่มันมีขยะเต็มไปหมด

ผมเรียนท่านทั้งหลายไว้วันะครับ ถ้าท่าน อบต. อบจ. ไหนเคยไปต่างประเทศบ่อย ๆ ลองอธิบายพรรคพวก ด้วยว่า ประเทศที่ท่านไปส่วนใหญ่ไม่มีหอรอกครับ เขาไม่มีขยะในพื้นที่ตามถนนหนทางเขาเก็บกันระเบียบ ระเบียบร้อย

ผมอยากรณรงค์ในเรื่องนี้แล้วเป็นกระแส เป็นนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แต่ว่าจะมีโครงการอย่างไรก็แล้วแต่ คนทำก็คือ มี ๒ คนด้วยกัน คือ คนทิ้ง กับคนเก็บ มันก็เป็นคนของ มหาดไทยทั้งคู่แหละ คนเก็บก็เป็นคนของท้องถิ่น คนทิ้งก็เป็นราษฎรของเรา ตามหมู่บ้าน ตามชุมชน ของ ตำบล ของอำเภอ ของจังหวัด ๒ คน

ผมเรียนวิงวอนท่านว่าช่วยทำให้ประเทศเราสวยงามถ้าประเทศชาติเราสวยงาม คนก็มีจิตใจดี นักท่องเที่ยวก็มา เศรษฐกิจก็ดี เรามีทุกอย่างทุกอย่างที่ดี อาหารการกิน มีธรรมชาติดี โบราณสถานดีหลายแห่ง คนต่างชาติก็ชอบ

ท่านลองออกไปแล้วกลับมาดู ท่านหลับตาดู ท่านลืมตามา ท่านไม่เห็นขยะท่านโทรศัพท์ มาหาผมได้ ทุกตำบล ทุกอำเภอ ทุก อบจ. ถ้าท่านออกไปข้างนอกแล้วไม่เห็นตามที่ผมว่าท่านโทรศัพท์มาคุย กับผมเลย กลับบ้านท่านไป ท่านกลับตำบล อำเภอ ท่านจะเห็นขยะ โดยเฉพาะถุงพลาสติกเต็มไปหมด อย่าเป็นงานฝากนะท่าน เดียวหาว่าฝากเยอะจังเลย ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อบจ. เทศบาล ช่วยฝากใน ส่วนของคนทิ้ง ส่วนคนเก็บทางท้องถิ่นเค้าทำอยู่ แต่เก็บไม่ไหวหอรอกครับคนทิ้งมันทิ้ง คนทิ้งนี่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ที่กล่าวมาทุกท่านช่วยกันทำหน่อย ถ้าจะให้เป็นของขวัญของคนในชาติปีใหม่นี้ช่วยกันทำให้ประเทศเรา มันสะอาดไม่มีขยะตามที่ว่า

พอไปดูขยะแล้วคิดว่า ๒,๐๐๐ กว่ากอง จะทำยังไง เพิ่มทุกวัน วันละ ๑๐๐ ตัน ๆ ต่อแห่งหนึ่ง จะทำอย่างไร จะแก้อย่างไร มิฉะนั้นต่อไปประเทศไทยจะมีขยะเต็มไปหมด คือมีทั้งในถนนด้วย ทั้งในกองด้วย แก่กันไม่ได้ ฝากท่านเป็นงานฝากที่สำคัญนะครับท่าน กรุณาช่วยกัน

ผักตบชวา

อีกเรื่องหนึ่งคือ ผักตบชวา อันนี้เป็นมาตั้งแต่โบราณจนถึงบัดนี้ ก็ยังแก้ไม่ได้ประเทศไทย มารบกวนช่วยกันได้หรือไม่ครับว่า จะผืนกันไปรีไปเล่าไม่ทราบ ถ้าทำสำเร็จในห้วงเวลาในช่วงเรา คือคุณกับผม ช่วยกันทำไม่ให้มีผักตบชวา อยู่ในแม่น้ำลำคลอง วิธีทำคือถ้าอยู่ในลำคลองเล็ก ๆ ในท้องถิ่น เอาขึ้นมาในตอนนั้น เอาไปทำปุ๋ยก็ได้ เอาไปทำสินค้าอะไรก็ได้..เอาขึ้นมา พอไปถึงประตูน้ำ ผมก็ไปประสาน กรมชลประทานจะเอาขึ้นให้ มันก็ไม่ลงไปสู่มแม่น้ำลำคลอง บ้านเมืองเราก็จะไม่มีมลภาวะในน้ำ

ถึงแม้กระทั่งการสัญจร ผมเคยอยู่อยุธยา มา ๒ ปี ผมเคยเจอแบบข้ามไม่ได้ ผักตบชวา คนอยุธยาเรียกผักบอด มันไปไม่ได้จริงๆ นะ เรือก็ไปไม่ได้ พอมาถึงกรุงเทพมันก็ลอยไปลอยมาไม่ไปไหน พอ ลงทะเลก็ไหลกลับมาเวลาน้ำทะเลมันหนุนก็ลอยอยู่อย่างนี้ มาเป็นร้อยปีแล้ว ช่วยกันซักหน่อยได้ไหมครับ เอา เป็นว่าไม่ได้อะไรเลย ปีใหม่นี้ให้ประเทศเราไม่มีขยะตามถนนหนทาง กับไม่มีผักตบชวา เป็นของขวัญให้คน ในชาติ ไม่ทราบว่าผมจะเรียนขอร้องคนผิดไปไหม แต่ผมคิดว่าไม่ผิดเพราะว่าคนที่รับผิดชอบพื้นที่ในประเทศไทยทั้งหมดมันหนีไม่พ้นมหาดไทย คนที่รับผิดชอบประชาชนทั้งหมดไม่ใช่ทหาร ไม่ใช่ตำรวจ ตำรวจก็ดูแลคน ผิด ผิดก็จับ ไม่ไปขับรถผิดเค้าก็ไม่จับ ก็อยู่ในสถานีตำรวจ แต่คนทิ้งขยะมันอยู่ทั่วไป มันลูกน้องของท่านทั้งนั้น เป็นประชาชนของเราทั้งนั้น ช่วยกันรณรงค์ ๒ เรื่องนี้ เป็นสิ่งที่ผมฝากไว้นั้น

สรุปนะครับ ถ้าเราช่วยกันทำงานตามที่ว่า สร้างสังคมให้สงบสุข ทุก ๆ อย่างมันจะดี ประเด็นที่ผมพูดแต่ละประเด็นท่านจะเห็นได้ว่าถ้าเราทำพร้อม AEC เราเข้าร่วมกับเขาได้ ประชาชนเรามีสุขแน่นอน แต่ต้องช่วยกันนะครับ ในวันนี้ผมคงไม่พูดรายละเอียดมากกว่านี้ ณ ตอนนี่ก็ ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาทีแล้ว ในช่วงนี้ใครอยากจะถามอะไรไหมครับ

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอบพระคุณท่านครับ ผมอยากจะขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วย เพื่อท่านจะมีประเด็นเชิญครับ

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผมมีเรื่องสั้น ๆ ที่จะขอความร่วมมือ เรื่องแรก ที่ท่าน รมว.มท. ได้กรุณาให้นโยบายไปแล้วนั้น ผมคิดว่าไม่พินิจความสามารถของพวกเราที่อยู่ในภูมิภาค ท้องที่ ท้องถิ่น ที่จะร่วมทำงานให้เป็นรูปธรรม ผมย้ำว่าปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งในส่วนนี้ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนทำได้เพียงแต่ว่าจะทำจริงจึงขนาดไหน หรือว่าจะทำลดหย่อนให้ตัวเอง ผลสัมฤทธิ์ย่อมไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ทำงานเข้มแข็ง

ผมขออนุญาตอย่างนี้ครับว่า ชีวิตงานข้าราชการของผมตั้งแต่ปลัดอำเภอ จนมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และมาทำหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนี้ ร่วมกับท่านรัฐมนตรีนั้น เชื่อว่าพวกเราทำได้ทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นผมขอฝากให้ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

ยกตัวอย่างเหมือนที่ผมพูดมาตลอดเวลามาว่า เราพูดคำว่า**การบูรณาการในการทำงานนั้น คือการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ** ถ้าเราร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวในทุกเรื่อง โดยศักยภาพของพวกเราชาวมหาดไทยแล้ว ผมเชื่อว่าทำได้ทุกเรื่อง โดยเฉพาะท่านผู้ว่า ท่านนายอำเภอ พี่น้องท้องที่ ท้องถิ่น

อีกส่วนหนึ่ง กลยุทธ์ในการทำงาน ขอให้ท่าน**ทำงานเหมือนเรื่องการรับเสด็จ** ท่านเห็นไหมครับ..เรื่องการรับเสด็จ ตั้งแต่การเตรียมการรับเสด็จ ขณะรับเสด็จ และท้ายสุด คือการส่งเสด็จ การทำงานของเรา เราร้อยใจเป็นหนึ่ง และปัจจัยทางการบริหาร กำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ มาช่วยกันทำงาน ปัญหาสามารถแก้ไขได้ทุกเรื่อง อย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กรุณาให้ไว้

ประเด็นแรกเลย ขอความร่วมมือด้วยความเคารพนะครับ เราอยากเห็นว่าประเทศไทยเราก้าวสู่ความเป็นมิติใหม่ อย่างที่ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวไว้

เรื่องที่สอง เป็นเรื่อง**ข้อมูลการบริหารจัดการ** ข้อมูลที่จะต้องกล่าวกับพวกเรา ก็คือ ในเรื่องของ ขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างของกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ ที่กรมชลประทานได้ประกาศ ว่าแผนการใช้น้ำ กลุ่มน้ำเจ้าพระยามีน้ำใช้ไม่เพียงพอแน่นอน เพราะจะใช้ได้เฉพาะพืชไร่ และผักต่าง ๆ ที่พืชจะปลูกได้เท่านั้น เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในเขตของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพราะว่ามีน้ำจะใช้สำหรับเรื่องเหล่านี้ จะเหลือประมาณเพียง ๔๐๐ - ๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร อันนี้ไม่ได้พูดให้ตกใจ แต่ว่าต้องการให้นำไปสู่การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ว่าข้าวนาปรังนี้ พี่น้องเกษตรกรจะได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว เพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ก็คือ พี่น้องจะต้องเสี่ยงต่อการสูญเสียที่ปลูกข้าวนาปรังในช่วงนี้ ก็คงเป็นข้อมูลให้ไว้ เพราะว่าตัวเลขอื่น ๆ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้แจ้งตัวเลขลงไปยังพื้นที่ จะเป็นประโยชน์มากเลยทีเดียว

อีกส่วนหนึ่ง ของเรื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย **เรื่องงบประมาณแก้ไขภัยพิบัติ** โดยทางผมเองได้เสนอให้ท่าน รมว.มท. ในส่วนที่ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และทางพี่น้องของ ปก. เสนอขึ้นมา มีข้อจำกัดในอดีตหลายเรื่อง เราไม่ว่ากันในอดีต แต่ ณ วันนี้ปัญหาที่ท่านได้เสนอขึ้นมาได้รับการร้องขอในเรื่องของข้อจำกัด ในเรื่องของวงเงินต่างๆ ที่ใช้ ๒๐ ล้านบาทต่อทุกภัย ณ วันนี้ได้ทำเรื่องเสนอถึงรัฐมนตรีฯว่าจะให้เป็น ๕๐ ล้านบาทต่อ ๑ ภัย ซึ่งเหมือนเดิม แต่ตรงนี้ต้องมีข้อแม้ว่า พวกเราที่อยู่ในพื้นที่ต้องใช้อย่างเต็มศักยภาพ โปร่งใส มิให้เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา มีฉะนั้นวงเงินต่าง ๆ นี้ เราจะไม่ได้รับการ

จัดสรรแน่นอน ผมย้ำไว้ก่อน เรื่องที่สอง เรื่องคำนิยามต่าง ๆ นั้น คงไม่ต้องกังวลครับ เพราะว่าเราได้ให้คำนิยามต่าง ๆ แม้กระทั่งในเรื่องของตีกล่มของจังหวัดปทุมธานี เราได้ใส่ไว้ให้แล้วว่าเป็นภัยธรรมชาติที่สามารถที่จะเบิกตามงบต่าง ๆ ได้ เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราได้สบายใจว่าส่วนกลางโดยท่านรัฐมนตรีฯ และท่านอธิบดีต่าง ๆ ท่านได้ให้ความสนใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาของพวกเราในภูมิภาค

อีกเรื่องหนึ่ง ในเรื่องของที่รัฐมนตรีฯ ได้กรุณาให้ไว้ในเรื่องของการปลูกป่าชายเลน อันนี้คงไม่ต้องเป็นกังวลครับ เพราะว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนบางส่วน ได้พยายามลงไปดูในพื้นที่แล้ว ที่จะสนับสนุนในการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ทางฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน เพราะฉะนั้นโอกาสต่อไปก็ขอความมือจากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่จะต้องขอใช้ศักยภาพของมวลชนในการที่จะต้องมาร่วมมือกันในการที่จะต้องปลูกป่าชายเลนสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นี้ก็คงจะต้องทำร่วมกัน เพราะฉะนั้นผมขอเพียง ๓ เรื่องสั้น ๆ ครับ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่องของผม ก็คือ เรื่องที่ท่านรัฐมนตรีทั้ง ๒ ท่านได้พูดไปแล้ว ผมคิดว่าประมาณ ๒๐ เรื่องเราคงช่วยกันทำให้เกิดผลสำเร็จร่วมกัน โดยในระดับจังหวัด ขอฝากให้ท่านผู้ว่าฯ ได้เป็นแกนในการทำงานร่วมกันในทุกเรื่อง และในส่วนที่ประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อประมาณเดือนที่แล้ว ท่านผู้ว่าฯ ได้มีข้อเสนอต่อท่านรัฐมนตรี ๑๑ เรื่อง ก็เราได้ดำเนินการนำสิ่งที่ท่านแนะนำหรือปัญหานั้นมาแก้ไขทั้งหมด และผมจะได้ส่งให้ท่านเป็นหนังสือ แต่ตัวอย่างก็คือ ในเรื่องที่ท่านได้เสนอมาในเรื่องภัยนั้น ก็ได้ดำเนินการ นี่เป็นตัวอย่าง

เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ ผมคิดว่ายังพอมีเวลาก็อยากจะขออนุญาตท่านรัฐมนตรีทั้ง ๒ ท่านให้ท่านผู้ว่าฯ หรือว่าท่านนายกฯ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้พูดคุยกับท่านรัฐมนตรี หรือท่านรัฐมนตรีอาจจะอยากถามจังหวัดไหนในเรื่องของพื้นที่ต่าง ๆ ก็ได้ นะครับ กราบเรียนเชิญครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทุกพื้นที่นะครับ ท่านสามารถถามได้ เรียนเชิญโดยเฉพาะท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่าน อปท. ท่านอยากถามอะไรเชิญได้เลยครับ

หากตอนนี้ไม่มี ผมลองถามดู ถามมีแล้วแทรกได้เลย ขออีสานก่อน จังหวัดหนองคายครับ เมืองประจักษ์ สปป.ลาว ซึ่งขณะนี้ก็มีมูลค่าการค้าขายสูง เป็นช่องทางซึ่งเราติดต่อค้าขายกับอาเซียนประเทศหนึ่ง ทางหนองคายมีอะไรบ้างครับ เรียนเชิญ เป็นอย่างไรบ้าง ไหลเรือไฟเมื่อคืน เชิญเลยครับ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ มีอะไรไหมครับ การค้าขาย การไหลเรือไฟเมื่อคืน หรือมีข้ออะไรอยากซักถามไหมครับ

นายสุชาติ นพวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคายนะครับ เราได้เตรียมพร้อมในเรื่องของในการที่จะเข้าสู่ AEC ได้เชื่อมความสัมพันธ์กับลาวและเวียดนาม ในเรื่องของการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะมีการเตรียมการในปี ๒๕๕๙

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผมเคยไปอยู่หนองคาย สมัยที่ยังไม่มีสะพาน คิดถึงทุก ๆ คน ในเมื่อตอนนั้นผมอาจจะ ผมไปอยู่แถวนั้นปี พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๖ เคยไปอยู่แถวท่าบ่อ แถวศรีเชียงใหม่ ขณะนั้นถนนเลียบริมโขงยังเป็นลูกรังอยู่ ก็ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าฯ ครับ

ถ้าไม่มีอะไร ลองไปเชียงใหม่ เป็นอย่างไร ลมหนาวเมื่อคืน เชิญเชียงใหม่ครับ

นายนาวัน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ตอนนี้สถานการณ์ภัยหนาว เราได้ติดตามข่าวทางด้านอุตุนิยมวิทยาทุกวัน ตอนนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ ๓๒ องศาต่ำสุดอยู่ที่ ๒๒ องศา ยกเว้นที่ยอดดอยอินทนนท์ ตอนนี้อยู่ที่ ๑๑.๕ องศา และในส่วนของตัวเองก็ได้มีการบูรณาการเตรียมการไปพอสมควร โดยใช้ข้อมูลของเมื่อปีที่ผ่านมา ความต้องการที่จะ

ได้รับการสนับสนุนเครื่องกันหนาว หรือว่าผ้าห่ม ที่อยู่ประมาณ ๓๓๓,๖๖๐ ผืน สำหรับในปีนี้ จากการสำรวจของพื้นที่จะสรุปยอดพุงนี้ แต่ในเบื้องต้นเราบูรณาการกับท้องถิ่น กับภูมิภาค กับท่านนายอำเภอ กับท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแล้ว ว่าเราจะต้องดูแลเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ

ด้านสาธารณสุขเองก็เตรียมการรับกรณีที่มีผู้ป่วยจากภัยหนาว แล้วก็ให้ทหารกับภาคเอกชนในการเตรียมสนับสนุนเครื่องกันหนาว ไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มหรือเสื้อกันหนาวก็ตาม แล้วเราก็จัดเป้าหมายที่จะต้องแจกให้ กับประเด็นที่ ๑ ก็คือ จัดลำดับความสำคัญว่าเด็กไร้ผู้อุปการะ คนชรา ผู้พิการ ผู้ยากไร้ สิ่งเหล่านี้เราต้องจัดลำดับความสำคัญไว้ เพราะฉะนั้น เราได้เน้นย้ำวันนี้เรามีพี่น้องกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องผู้บริหารท้องถิ่นอีกประมาณ ๑,๖๐๐ คน อยู่ที่หอประชุมเพื่อรับทราบนโยบายจาก ส่วนกลาง ก็ขอบคุณที่ส่วนกลางเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ขอบคุณครับท่านรองผู้ว่าฯ ขอขอบคุณทางผู้ที่อยู่ในหอประชุมด้วยทุกท่าน เดี่ยวผมขอบคุณตอนท้ายอีกครั้งหนึ่ง ท่านรองผู้ว่าฯ ดูแลพวกผู้ยากไร้ ผู้ที่อยู่ทางพื้นที่สูงเรื่องภัยหนาวที่เตรียมการคงจะรับมืออยู่ ขอขอบคุณมากครับ

นายมนต์เกียรติ ทองนิตย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

สำหรับเหตุการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะเรื่องอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรีนั้น ตามที่ ฯพณฯ ได้กล่าวถึงคือ เรื่องอ่างเก็บน้ำหนองมะกรูด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ ๕ บ้านแม่คะเมย ก็มีน้ำกัดเซาะสันเขื่อน ก็แตกไปประมาณ ๒๐-๒๕ เมตร ความจุของอ่างตัวนี้ก็ประมาณ ๒๗๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ฝนตกมาแล้วตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม มีปริมาณน้ำสะสมและคลื่นสั่นอ่าง กัดเซาะ เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนจำนวนทั้งสิ้น ๙ ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะน้ำเอ่อล้นขึ้นมา ก็บ้านเรือนไม่เสียหายครับ ตอนนี้ได้นำพี่น้องประชาชนย้ายออกมา เมื่อวานครับหลังจากที่ฝนกำลังตก ในขณะนี้ฝนหยุดตกแล้วพี่น้องประชาชนสามารถจะไปอยู่อาศัยในหมู่บ้านแล้ว เมื่อเช้าทางจังหวัด ทหารก็ได้เข้าไปดูแลช่วยเหลือ รวมถึงทางมูลนิธิต่าง ๆ ได้ไปแจกถุงยังชีพจำนวน ๑๐๐ กว่าถุงและมีอาสาสมัครประจำ บ้าน น้ำดื่ม เหตุการณ์ตอนนี้ปกติครับ

เนื่องจากว่า น้ำในอ่างเก็บน้ำหนองมะกรูดก็ไหลมาแล้วก็จะมีอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานรองรับพื้นที่ห่างกันประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการที่น้ำจะเข้าไปอยู่ในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ซึ่งตอนนี้ก็มีความจุ ๗๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำอยู่ในอ่างเก็บน้ำตอนนี้ ๓๕๐ กว่าล้านลูกบาศก์เมตร ประมาณเกือบ ๕๖-๕๗ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังรองรับน้ำได้อีกมาก ในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ก็คิดว่าเรากำลังให้ทางเกษตรไปสำรวจพืชผลทางการเกษตร ที่เสียหายประมาณ ๑๕๐ ไร่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะละกอ กล้วยและกิมมหนาวครับ มีความเดือดร้อนทั้งหมด ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๕ บ้านแม่คะเมย และหมู่ที่ ๑๔ บ้านพุดอน จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ ตอนนี้เหตุการณ์ปกติ เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ฝนหยุดตกแล้วครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ขอบคุณครับท่านผู้ว่าฯ เเบาใจหน่อยนะ เตรียมการดี อย่างน้อยน้ำก็ไปที่แก่งกระจานก็ยังดี ขอขอบคุณทุกส่วนที่ได้ร่วมมือกันดูแลประชาชน ถ้าขาดเหลืออย่างไรก็บอกกันมา ต่อไปขอไปภาคใต้ ที่สตูล

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

สำหรับสตูลนั้น ฝนตกหนักจากลมมรสุม ได้เกิดน้ำท่วมในอำเภอ ตำบลที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ๒๒ ตำบล ๑๗๒ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๙,๘๐๘ ครัวเรือน ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คนเศษ ในขณะนี้นั้นถ้าฝนหยุดตกแล้ว ในช่วงที่ผ่านมาทุกภาคส่วนของทั้ง ๖ อำเภอ ได้ดำเนินการ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่เยี่ยม มีการบูรณาการการทำงานระหว่างราชการ ทั้งในส่วนของการราชการส่วนภูมิภาค

ราชการส่วนกลางและท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ รวมทั้ง กำลังทหารได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ คือ ส่วนของ อุทกภัย

สำหรับในส่วนของการเข้าสู่ AEC ในขณะนั้นจังหวัดสตูลได้พยายามสร้างความสัมพันธ์ กับประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเรามีพื้นที่ชายแดนที่ติดกับรัฐเปเร รัฐเคดะห์ รัฐเปอร์ลิสของมาเลเซีย เรามี เป้าหมายร่วมกันกับมาเลเซียที่จะผลักดัน ให้อุทยานธรณีสตูล ให้เป็นอุทยานธรณีระดับโลก หรือ Geo Park ซึ่งขณะนี้ ในส่วนของมาเลเซียก็คือลึงกาฬที่ติดกับเรานั้น เค้าได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็น Geo Park ระดับโลกแล้ว เพราะฉะนั้น ในส่วนนี้เราต้องพึ่งมาเลเซีย ให้สตูลเป็นอุทยานธรณีระดับโลก ต่อไปครับ เมื่อเช้านี้ ผมเองก็ได้ประชุมที่งานที่เกี่ยวข้องจะผลักดัน สำหรับในรายละเอียดนั้นจะได้นำเรียนให้ กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไปครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการจังหวัดในพื้นที่ได้ช่วยกันเต็มที่ ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณท่านผู้ว่าฯ ครับ ทุกส่วนที่ได้ช่วยกันดูแลเป็นอย่างดี ผมก็ได้รับรายงานมา

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เมื่อสักครู๋ ทางท่านกำนันจากจังหวัดนครสวรรค์ครับจะขอพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีฯ นะครับ เชิญนะครับทางท่านกำนัน

นายวิวัฒนา จันทร กำนันตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ผมนายวิวัฒนา จันทร กำนันตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ครับ ก็มีเรื่องที่ยากจะให้ท่านให้ความช่วยเหลือ ในเรื่องการบริหารจัดการและเรื่องทำนาข้าว ผมอยู่กับท้องที่ อยู่กับชุมชน ผมยังเป็นคนทำนาเองอีก จริง ๆ แล้วในการช่วยเหลือในหลายภาครัฐต่าง ๆ ที่ช่วยมา เป็นสิ่งที่น่าพอใจ ส่วนการจ่ายเงินชวนาที่รัฐบาลจะทำในปัจจุบันนี้ก็พอใจ ในเรื่องเงิน ผมว่ามีแนวคิดที่จะทำให้อ ย่งยืน คือ ทำแล้วพอดี ๆ ทำจริง ๆ จัง ๆ ถ้าวรวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์ เราเอาจำนวนสินค้ามานับ เช่น เกษตรอินทรีย์ที่เราทำ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยทุกอย่าง มีตลาดที่จริงจัง มีคนช่วยเหลือ

ในฐานะที่กระผมก็ทำนามาโดยตลอด ถึงแม้จะรับเหมาก่อสร้าง แต่ก็ทำนา อยู่จำนำในครั้งที่แล้วก็เจอ นอกจากนี้ โครงการพระราชดำริท่านทรงงานไว้ให้ ถ้าทำอย่างจริงจัง ตั้งกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์ ทำข้าวปลอดสารพิษตรงนี้ออกมา ถ้ามีราคาดี คนก็อยากทำ และชวนาบางที่จำนำมาแล้วไม่ยอมทำเลยครับ ตรงนี้ก็ขอฝาก ๆ ผนวฯ รัฐมนตรีฯ

อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ในการทำเกษตรของอำเภอลาดยาว จะมีใครตระหนักเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้ง ถ้าไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ โครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ช่วยเหลือได้ ต้องเสียบ้างถึงจะได้มา ขณะนี้ได้ทำรายชื่อ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อกักเก็บน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ผมสู้กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว ถ้าเป็นไปได้คณะ คสช. ท่านรัฐมนตรีฯ ช่วยทำ สามารถมาทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านได้เลย ท่านมาทำประชาพิจารณ์ชาวบ้าน ได้เลย อำเภอแม่วงก์ ลาดยาว อำเภอเมืองข้าง ๆ ตำบลเก่าเลี้ยง พอน้ำมาท่วมเลยครับ คนหว่านตายเลย กำแพงเพชร ชาวนวลักษณ์บุรี มาทางอำเภอบรรพตพิสัย ขอขอบคุณครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ดีใจที่เกษตรกรมีความรอบรู้ เกษตรอินทรีย์ไม่ใช่แค่อาเซียน เคยไปรับประทานอาหารที่ ต่างประเทศร้านอาหารไทย ผักเป็นของประเทศเพื่อนบ้านเพราะของไทยเข้าไม่ได้มีสารเคมี คำตอบเกษตรของ เราถ้าจะสู้ให้ได้ เกษตรอินทรีย์คือคำตอบ ผมจะรับไปจะผลักดันให้เกิดผลจะได้สอดคล้องกับการแข่งขัน

เรื่องเขื่อนแม่วงก์ จะขอรับไปครับ

นายอภิชัย บุขมมงคล ผู้ใหญ่บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลสร้างคือ อำเภอกุพพาน

จังหวัดสกลนคร การช่วยเหลือลดรายจ่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิ สปก. สทก. เขตอำเภอกุพพานส่วนใหญ่จะเป็น สปก. ส่วนหนึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ ทำมากันตั้งแต่ปู่ย่าตายาย มีการเสียภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ในส่วนนี้จะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ ขอให้คุณพ่อพิจารณา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เป็นประเด็นที่กังวลอยู่ คนรายคงไม่ยากได้เงินตรงนี้ เราจะไปต่อสู้ให้ท่าน จะรับไว้ครับ

นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกรัฐมนตรีนครขอนแก่น

ได้ทำหนังสือผ่าน ผู้ว่าฯ เพื่อขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย ในการจัดตั้งบริษัทจำกัดของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อใช้เป็นการพัฒนาขนส่งมวลชนของขอนแก่นและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย ขอความกรุณาช่วยเหลือซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย คล้ายกับ กทม. ที่ก่อตั้งบริษัทจำกัดกรุงเทพมหานคร

นายวัลลภ พริ้งพวงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอเรียน ผู้ว่าฯ และนายกเทศบาลมนตรี กฎหมายของ อบท. ยังไม่สามารถก่อตั้ง บริษัทจำกัดได้ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ ขณะนี้ทำได้เพียงตั้งสหการ แต่ได้มีการเสนอร่างประมวลกฎหมายของท้องถิ่นซึ่งได้รวมกฎหมายของ อบจ. อบต. เทศบาล มารวมในฉบับเดียวกันซึ่งจะมีบรรจุเรื่องการจัดตั้งบริษัทจำกัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กฎหมายฉบับใหม่อยู่ในขั้นตอนใดแล้ว

นายวัลลภ พริ้งพวงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตอนนี้อยู่ที่กระทรวงมหาดไทย จะเสนอท่านรัฐมนตรีฯ เพื่อเห็นชอบและส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กฎหมายใหม่...จะรับไปดูแล ตอนนี้อยากแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเรา หากไปถึงกฤษฎีกาก่อนสิ้นปี น่าจะสำเร็จ ผมจะเร่งให้

นายสามารถ วราดิศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

วีรกรรมของ ชรบ. เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงวันนี้ อำเภอรังปิ้ง ยะลา เกิดการปะทะกับ ชรบ. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ สามารถตอบโต้และจับกุมผู้ร้ายได้ แต่ผู้ใหญ่บ้านได้รับบาดเจ็บ ขบวนการ คือ นายลอยารี่ กับนายอำหมัด ซึ่งมีหมายจับของนราธิวาส ได้ยิงกับประชาชนก่อน คนร้ายบาดเจ็บ ขณะนี้ ฉก.ยะลา จังหวัดอำเภอกุพพาน เลขที่ ศอ.บต. ได้ดูแลพื้นที่เกิดเหตุ และส่งคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว

สามารถจับกุมผู้ร้ายได้ แล้วชาวบ้านก็แห่กันมาร่วมกันดูแล ป้องกัน ตอนนี้ผู้ร้ายบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลรังปิ้ง ส่วนผู้ใหญ่คืออรามันก็บาดเจ็บเช่นเดียวกันครับ ตอนนี้ทาง ฉก. ยะลา ตำรวจชายแดนภาคใต้ ทางจังหวัด ทางอำเภอ ท่านเลขาฯ ศอ.บต. ดูแลผู้ที่เกิดเหตุ และนำท่านผู้ใหญ่ส่งโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการดูแลรักษาแล้ว ก็ขอกราบเรียนว่านี่คือวีรกรรมที่พี่น้องกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดยะลาได้ช่วยกันดูแลรักษาความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในจังหวัดยะลาครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ขอบคุณท่านรองผู้ว่าฯ ครับ

ประการแรกก็คือ ก็ขอชมเชยเจ้าหน้าที่ปกครองของมหาดไทยเราที่ได้ปฏิบัติงาน จนกระทั่งตัวเองได้รับบาดเจ็บ เป็นกำลังใจให้ ช่วยดูแลเค้าให้เรียบร้อยด้วยในส่วนนั้น ในส่วนรวมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วบางส่วนของสงขลา

อยากเรียนว่าในส่วนของแผนงาน/โครงการของกระทรวงมหาดไทยใด ถ้าไม่ตอบสนองประชาชนโดยตรง ท่านริเริ่มได้เลยนะครับ เพราะว่าท่านนายกฯ บอกว่า ให้ปรับเปลี่ยนแผนงานได้ให้ตรงกับความต้องการ ท่านลองพิจารณา สมมติว่าแผนงานของใครก็แล้วแต่ไม่ตรง ท่านบอกมา มีช่องทางดำเนินการในส่วนนั้น แล้วขอเป็นกำลังใจให้นักปกครองทุกท่านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุก ๆ ท่าน ขอให้มีความปลอดภัย ได้ทำงานเพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชนที่นั่นได้มีความสุข ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แล้วก็ดูแลตัวเองด้วย เป็นกำลังใจให้ครับ ขอขอบคุณครับ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ยังมี ผมเรียกว่าเป็นจังหวัดแล้วกันครับ แต่ว่าจะเป็นท่านใดก็ได้ นะครับที่จะพูดคุยท่านรัฐมนตรีฯ หรือคณะของเราที่ส่วนกลางเชิญนะครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในทำนองนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุก ๆ ท่านด้วยความจริงใจที่ได้กรุณาทำ แม้จะยากเย็นประการใด ท่านกรุณาให้ผมมีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่อยู่กับประชาชนคือ นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรท้องถิ่นทั้งหลาย

ผมได้มีโอกาสได้พูดคุย เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่า ตัวท่านเองเป็นกลไกสำคัญของมหาดไทยอย่างยิ่งที่ดูแลพ่อ แม่ พี่น้องประชาชนทุกคนอยู่นะครับ การได้พูดได้คุยน่าจะเป็นประโยชน์

ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาไกล กว่าจะมาถึงที่ตัวจังหวัด ขอให้เดินทางกลับโดยปลอดภัย ค่อย ๆ ไปกัน

ในทำนองนี้ ผมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือทุก ๆ ท่าน เดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จงได้บันดาลและประทานพรให้ท่านทั้งหลายได้ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม ได้ทำงานสำเร็จ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงนะครับ

ผมฝากความระลึกถึงทุกคนครับ ขอขอบคุณ และสวัสดิ์ครับ
